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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
วันที่  9  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 
 

๑. รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางยุพิน  ธิดาเรือง ประธานสภาเทศบาล   
๒ นายเกษม  เยซ้อ รองประธานสภาเทศบาล   
๓ นายนิวัฒน์   คำวัง สมาชิกสภาเทศบาล   
๔ นายบุญเลิศ   นุ่มวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล   
๕ นางกฤตภรณ์  ใจแดง สมาชิกสภาเทศบาล   
๖ นายยุรนันท์  วันตุ้ย สมาชิกสภาเทศบาล   
๗ นายอินทอน  ปัญญาบุญ สมาชิกสภาเทศบาล   
๘ นายสุทธิพงค์  วรกิจสุขเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล   
๙ นายสุเทพ  สุขพัฒนาสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาล   

๑๐ นายจีรศักดิ์  รักชาติ สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๑ นายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล สมาชิกสภาเทศบาล   
๑๒ นายวัชระ  โชคคูณเกษม สมาชิกสภาเทศบาล   
13 นายสงัด  อายุยืน เลขานุการสภาเทศบาล   

 

๒.  รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑     
๒     
๓     
4     
5     

 

๓. รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาลที่ขาดประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑     
๒     
๓     
4     
5     

 
/4.ผู้เข้าร่วม... 
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๔. ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเอื้ออังกูร   เทพสมรส นายกเทศมนตรี   
๒ นายสัญญา   ปัญญาบุญ รองนายกเทศมนตรี   
๓ นายโพธงค์   ทิศอุ่น รองนายกเทศมนตรี   
๔ นายเอนก  วุฒินันชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
๕ นายสามารถ  บุญยอด เลขานายกเทศมนตรี   
๖ นางสุรัชชา  ลื้อยอด ผู้อำนวยการกองคลัง   
๗ นายวรพจน์  เดชะ ผู้อำนวยการกองช่าง   
๘ นายอินทร  ปัญญาวงค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
๙ นายธนวัฒน์  อรรถชัยพานิช ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

๑๐ นางณัฐชกานต์  ใจกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๑๒ นางเรียม  คุณาธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
๑๓ นางมธุรวันต์   สิงห์สุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
๑๔ นายเอก   อินต๊ะวงค์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ   
๑๕ นายบุณยาริศร์  ไร่พุทธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
๑๖ นางสาววรรฤดี   พรไพรสนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   
๑๗ นางจิตติมา  จิระวงค์วาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๑๘     
๑๙     
๒๐     
๒๑     
๒๒     
๒๓     
๒4     
๒5     

 

 

 

/เริ่มประชุม...       
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เริ่มประชุม      เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

บันทึกการประชุม  

เมื่อถึงเวลาประชุม นายสงัด  อายุยืน ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ลงชื่อเข้าประชุม สมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้ารว่ม 
12 คน อยู ่ในห้องประชุม 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญประธานสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ ขอกล่าวสวัสดีท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการทุกกอง และผู้เข้า
ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  

 ตรงกับวันที่ 9  ธันวาคม 2565 ในระเบียบวาระที่ 1 มีเรื่องที่จะแจ้งให้สมาชิก
สภาทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันซ่อมแซม
ถนนสายหลักตั้งแต่  บ้านโป่งนาคำถึงบ้านผาเสริฐ สำเร็จลลุ่วงไปด้วยดี ก็ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่าน 

1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565  
สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นใหม่ฉบับล่าสุด ซึ่งออกเมื่อปี 2565 ซึ่งที่ผ่านมาเราใช้ 
ระเบียบการประชุมปี 2547 ซึ่งจะมีระเบียบจะเขียนไว้เหมือนกัน ซึ่งสรุป
สาระสำคัญ ตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่าน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข 
เพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและการปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่นในปัจจุบัน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พศ. ๒๔๘๖ 
มาตรา ๕ วรรคหนึ่งและมาตรา ๕0 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้    

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตันไป  

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

       
        /”ข้อ 8 วิธีเลือก... 
 



-4– 

"ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคน
ให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อ
ที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียน
หมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่
ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ
สลากเฉพาะผู้ใด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจำตัวเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเลือกด้วยวิธีจับสลาก โดยให้ผู้ที่
ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่าง
เดียวกันมีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับให้ครบตามจำนวนผู้
ที่ถูกเสนอชื่อหากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 

ให้ประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อตามลำดับหมายเลข 

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน ใส่ ซอง แล้วนำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อ
หน้าประธานที่ประชุม 

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน 
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับ
สลากว่าก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า "ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" เพียงบัตรเดียว นอกนั้น 
เขียนข้อความว่า "ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" 
 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมเติมข้อความวมต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๘/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

"ข้อ ๑๘/๑ เลขานุการสภาท้องถิ่นพันจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 

 (๓) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 

(๔) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
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(๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง 

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อประธนสภาท้องถิ่นรับหนังสือลาออกจากเลขานุการ 
สภาท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอสภาท้องถิ่นมีมตีให้พ้นจากตำแหน่ง" 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่ 
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
พนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุ
โสม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ" 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๒๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"ข้อ ๒๖ เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่มี 
ประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไมส่ามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากท่ีสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวเพื่อ
ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและ
ลงคะแนนด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ระงับการเลือกนั้น หรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้
ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่และให้นำความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม" 

ข้อ ๗ ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๖/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

"ข้อ ๓๖/๑ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นเห็นสมควรอาจจัดให้มีการประชุมตามกฎหมายว่าด้วย 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่าห้าวัน เว้นแต่กรณีใดเป็นเรื่องรีบด่วนจะยื่นน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กำหนด
วิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอ่ืน" 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ ๕๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
          /ในกรณีที่... 
 



-6- 
 

"ในกรณีที่ประชาชนเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้เข้าชื่อเพ่ือเข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น และผู้แทนของผู้
เข้าชื่อมีสิทธิชี้แจงหรือเสนอข้อเท็จจริงหรือความเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติที่เสนอได้" 

ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๕๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

"ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น" 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในกรณี
ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เวันแต่สภาท้องถิ่นใดมี
สมาชิก .สภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการ 
เลือกตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
  

การเลือกกรรมการวิสามัญของสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นแต่งตั้งผู้แทน 
ของผู้เข้าชื่อตามลำดับรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการเสนอและการ
พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นกรรมการวิสามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการวิสามัญ
ทั้งหมด" 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของข้อ ๑๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้ประชาชนที่ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมได้เข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสภาท้องถิ่นกำหนด" 

ข้อ ๑๓ ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของข้อ ๑๑๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

"การถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอ่ืนใดจะกระทำได้ 
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น" 

ข้อ ๑๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.2565 

 

/จะเห็น... 
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จะเห็น ตั้งแต่ข้อ 1 -6 จะเป็นสาระสำคัญ  เช่น 1. กำหนดวิธีการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นให้ชัดเจน  2. กำหนดการพ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภา
ท้องถิ่น  3. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทางสมาชิกเคยสอบถามเดิม
ไม่ได้กำหนด ระเบียบนี้ให้เป็นอำนาจของประธานสภา หากประธานสภาอนุญาต
ก็สามารถดำเนินการตามระเบียบได้  4. กำหนดกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เดิมกำหนดจำนวนผู้แทนไม่เกิน 3 คน และเดิมไม่ได้กำหนด
ระยะเวลา กำหนดจำนวนผู้แทนตามจำนวนกฎหมายเข้าชื่อ กำหนดระยะเวลา
พิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วัน นับแต่รับร่าง 5. กำหนดให้ประชาชนเข้ารับฟัง
การประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด 6. กำหนดการ
ถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเดิมไม่ได้กำหนด 
กำหนดถ่ายทอดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีอ่ืน เมื่อประธานสภาท้องถิ่น 
ทางเลขานุการสภามีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายสงัดฯ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกทุกท่าน ขออนุญาตนั่ง
ครับ ตามท่ีท่านประธานสภาฯได้นำเรียนแจ้งในวาระท่ี 1 ข้อ 1 เรื่อง "ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 วาระแจ้ง
เพ่ือทราบสืบเนื่องมาจากได้รับแจ้งจากกลุ่มไลน์ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
ปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับ ฉบับที่ 3 ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กระผมได้ปรึกษากับท่านประธานสภา เพ่ือ
นำเรียนตามที่ท่านประธานสภาได้นำเรียน ว่ามีประโยชน์นำมาแจ้งในที่ประชุม 
ข้อบังคับนี้เป็นแนวปฏิบัติในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยวิสามัญ โดยกรม
ส่งเสริมฯได้สรุปสาระสำคัญให้ความชัดเจน ตามเอกสารในมือทุกท่านและทุก
ท่านสามารถเสริช์หาในอินเทอเน็ตเพิ่มเติมได้ ซึ่งตามที่สรุปสาระสำคัญระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2565 
ข้อ 1–6ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนอย่างเช่นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น
การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VIDEO CONFERNCE) เหตุเกิดจาก
การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรค แต่การทำ
หน้าที่ของหน่วยงานยังคงต้องทำต่อและบางครั้งมีข้อจำกัดของผู้เข้าร่วมการ
ประชุมห้ามรวมตัวกัน บางครั้ง 20 คน 50 คน นี้เลยเป็นทางออกเตรียมไว้เผื่อ
อนาคตมีเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถมาประชุมกันได้ เป็นอำนาจของประธานสภาที่จะ
เรียกประชุม หรือมีเหตุฉุกเฉินที่เร่งด่วนไม่สามารถทำตามระเบียบวาระ สามารถ
นัดหรือเรียกประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VIDEO CONFERNCE) 

 
 

 /1.2 รายงานผล... 
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1.2 รายงานผลการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญนางณัฐชกานต์  ใจกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

นางณัฐชกานต์        ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัด 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ข้าพเจ้านางณัฐชกานต์ ใจกล้า นักวิเคราะห์นโนบายและ
แผน ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของ  ท่านนายกเอ้ืออังกูร 
เทพสมรส ดังนี้ 

 
   รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                              เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ตามท่ี  ข้าพเจ้านายเอ้ืออังกูร  เทพสมรส    นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  ได้
แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564  
ไว้ดังนี้  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ได้กำหนดนโยบายการบริหาร
เทศบาลตำบลดอยฮาง โดยยึดหลักการตามระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการ 
ปกครองประเทศรวมถึงกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
เทศบาลและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยยึดแนวคิดหลักในการบริหาร
โครงการ กิจกรรมตามนโยบายที่สร้างความสามัคคีและการอยู่ดีมีสุขของพ่ีน้องประชาชน
จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยฮาง ไว้ดังนี้ 

1. พัฒนาด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ผลักดันระบบประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชน สนับสนุนขยาย
ระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าพลังอาทิตย์ ปรับปรุงถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อ
การสัญจรของพี่น้องประชาชน สนับสนุนให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและสัญญาณไฟ
เตือนตามจุดเสี่ยง 

2. ส่งเสริมด้านการศึกษา และภาษาต่างประเทศ 

- ด้านภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน 

- ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. ส่งเสริมวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น 

- ส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีชนเผ่าต่าง ๆในตำบล 

- ส่งเสริมให้มีตลาดนัดในชุมชน 

 

/- ส่งเสริมทำนุ… 
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- ส่งเสริมทำนุบำรุงทุกศาสนา 

- ส่งเสริมการจัดตั้งฐานข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขส่งเสริมพัฒนา เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ทุกแขนง 

- สนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง 

- ผลักดันให้มีรถรับ-ส่ง  ผู้ป่วยประจำตำบล 

- ส่งเสริมอาสาสมัครทำงทางบกและทาง 

- ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับให้อาสาสมัครต่าง ๆ ในชุมชน 

- จัดตั้งหน่วยป้องกันโรคติดต่อเพ่ือรับมือกับโรคต่าง ๆ 

5. ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

- สนับสนุนกีฬา ทางบก และทางน้ำ 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จัก 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

- ผลักดันและสนับสนุน ให้มีการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ (เช่น ฟุตบอลลีก ตำบล) 

- สนับสนุนให้มีการท่าเทียบเรือ, ส่วนหย่อม, และศูนย์ออกกำลังกายประจำตำบล 

6. ส่งเสริมด้านการเกษตร  

- ผลักดันการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิม 

- ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรทางเลือก 

- ส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตทางการเกษตร 

7. ด้านป่าชุมชน 

- ส่งเสริมให้มีสวัสดิการ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแนวเขตและไฟป่า 

- ส่งเสริมให้กองทุนป้องกันไฟป่า 

8. นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 

- จะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้ตรงกับ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

- จะกำกับดูแลแนะนำชี้แจงส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของข้าราชการของเทศบาล เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานงานบริหารงานบุคคล 

- จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

/-จะส่งเสริม... 
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- จะส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตามที่ กระผมนายเอื้ออังกูร  เทพสมรส  ได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล
ดอยฮาง เป็นระยะเวลา 1 ปี  4 เดือน โดยประมาณนั้น  ถือได้ว่าเป็นระยะเวลาของการ
เริ่มต้นของการบริหารงานเทศบาล ซึ่งอาจจะทำให้การบริหารงานตามนโยบายที่ได้ให้ไว้นั้นยัง
ไม่สามารถดำเนินการได้มากเท่าที่ควร  แต่อย่างไรก็ตามกระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบล
ดอยฮางผ ู ้ท ี ่ซ ึ ่งได้ร ับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลดอยฮางให้เข้ามาทำหน้าที่
นายกเทศมนตรีนั้นกระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจที ่จะ
ผลักดันให้ตำบลดอยฮางของเราได้รับแต่สิ่งดี ๆ และมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ  
ทั้งนี้คณะผู้บริหารมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมา      
ภิบาลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนตำบลดอยฮางเป็นสำคัญ   ส่งผลให้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมานั้นเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ดำเนินงานตามนโยบายของ
นายกเทศมนตรีที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลโดยมีผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ดังนี้ 

                                นโยบายด้านที่  1 
                               การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน  

      ได้บรรจุโครงการก่อสร้างของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่ได้เสนอผ่านเวทีประชาคมเมื่อ
ต้นปีงบประมาณและกระผมได้นำมาบรรจุในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565  ดังนี้ 

1) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 
256,000 บาท 

2) โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านโป่งน้ำร้อน ม.7 งบประมาณ 296,000 บาท 

3) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  ม.6 งบประมาณ 367,000 บาท 

4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดถนนสายหลักบ้านฮ่องอ้อ ม.2
 งบประมาณ 333,000 บาท 

5) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด  บ้านห้วยปูพัฒนา  ม.8  
งบประมาณ 274,000 บาท 

6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จำนวน 3 จุด บ้านดอยฮางใน   ม.1 
งบประมาณ 214,000 บาท 

7) โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางคำนุ ม.5 งบประมาณ 251,000 
บาท 

/8) โครงการ... 



-11- 

8) โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านดอยฮางใน  ม.1 
งบประมาณ 69,800  บาท 

9) โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านดอยฮางนอก ม.3  
งบประมาณ 342,000 บาท 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน  2,402,800  บาท 

ซึ่งในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2565  
 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลว้ จำนวน 3 โครงการ  ดังนี้ 

1.โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านดอยฮางนอก ม.3 
งบประมาณ 342,000 บาท 

2.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  บ้านโป่งนาคำ  หมู่ที่ 4   งบประมาณ 
256,000 บาท 

3.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางคำนุ ม.5 งบประมาณ 
251,000 บาท 
นอกจากการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้แล้วนั้นคณะผู้บริหารยังได้
ประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ซึ่งทำให้เทศบาลตำบลดอยฮางได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้ 

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเหลือจ่าย ปี2565   
1.)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเสริฐ  (บ้านจะจ๋อ) ตำบลดอยฮาง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ 494,000 บาท 
2.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเสริฐ (บ้านจะเด้อ) ตำบลดอยฮาง 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 
840 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ 494,000 บาท 
3.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเสริฐ (บ้านผาเสริฐใน)   ตำบลดอย
ฮาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 840 ตารางเมตร เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณ 494,000 บาท 
 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน  1,482,000  บาท 
 

/เงินอุดหนุน... 
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   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี2566 และปี2565 

1.) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยฮาง เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 2,025,900 บาท  

2.) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์   บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3    เทศบาลตำบล
ดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ  806,000 บาท 

3.) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 36 ตัว บ้านดอยฮางใน     
บ้านฮ่องอ้อ บ้านดอยฮาง และบ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 1-4 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 3,911,300 บาท 

4.) ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 
เชื่อมบ้านดอยฮางใน(ห้วยกีด) หมู่ที่ 1  งบประมาณ 4,148,000 บาท 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน  10,891,200  บาท 
 

/เงินอุดหนุน... 
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การสำรวจพื้นที่เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร ศพด. 
บ้านดอยฮางใน การดำเนินนโยบายในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนนฐานนั้นคณะผู้บริหาร  
ยังได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายปกครองตำบลดอยฮางและฝ่าย
เทศบาลเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม         
การบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลดอยฮาง เช่น 

1.ร่วมกับฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาเทศบาลดำเนินการซ่อมแซมถนนสายหลัก 
ตำบลดอยฮาง 

2.ประสานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูเพื่อขอรับการสนับสนุนดินเพื่อมาถม
ถนนตรงจุดที่น้ำท่วมขัง 

   3. ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อเข้ามาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด 



     /4. ประสาน... 
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4.ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลใน
การปรับพื้นที่ถนนที่เสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพ้ืนที่ตำบลดอยฮาง 

   5. ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง 
6.เทศบาลตำบลดอยฮาง ร่วมกับฝ่ายสภาเทศบาล  ฝ่ายปกครองตำบลดอยฮาง        
ร่วมซ่อมแซมถนนสายทางในพ้ืนที่ตำบลดอยฮาง  

                              นโยบายด้านที่ 2 
       การส่งเสริมด้านการศึกษาและภาษาต่างประเทศ 

2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    (เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน,ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว),ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  จำนวน 1,095,550  บาท 

2.2 โครงการปรับปรุงหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาเสริฐ  จำนวน  10,400  บาท 

2.3 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอยฮาง, โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ,  
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน  จำนวน 1,239,000 บาท 

2.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอยฮางตามโครงการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
        จำนวน 20,000  บาท 

2.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนาคำตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม             
สำหรับเด็กนักเรียน  จำนวน 10,000 บาท 

2.6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งนาคำตามโครงการประติมากรรมเพื่อพัฒนา EQ ของ
นักเรียน จำนวน 10,000  บาท 

2.7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนตามโครงการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
        จำนวน 10,000  บาท 

2.9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนตามโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา  จำนวน  10,000  บาท 

2.10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเสริฐ ตามโครงการอบรมยาเสพติดให้โทษ                  
จำนวน 20,000  บาท 

2.11 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการและป้องกัน
โรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 

   2.12 โครงการฟันสวย ยิ้มใส เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    

    / 2.13 รว่มกับ... 
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2.13 ร่วมกับชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายมนัส สุวรรณรินทร์   

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโครงการเติมสุขรวมน้ำใจปันของใช้ให้น้อง ณ ศูนย์เด็ก

เล็กบ้านยางคำนุ หมู่ที่ 5 

                                3. ส่งเสริมวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น 
3.1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  จัดกิจกรรมขอรับบริจาคขนมจากประชาชน 
บริษัทห้างร้านแล้วนำไปมอบให้แก่โรงเรียนและศพด.ในเขตเทศบาล (โดยไม่ใช้
งบประมาณ) 

3.2 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2565  จำนวน 10,000   บาท 

3.3 โครงการ เทศบาลตำบลดอยฮางรวมใจลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย  
(โดยไม่ใช้งบประมาณ) 

3.4 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวัน
เข้าพรรษาตำบลดอยฮาง ประจำปี 2565  ณ วัดดอยฮาง  งบประมาณ 20,000  บาท 

3.5 จัดกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา 

3.6 ร่วมกับฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ 

                               4. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ทุกแขนง 
                               4.1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  จำนวน 30,000  บาท 

4.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ จำนวน 30,000  บาท 

4.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่1-8  เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับการ
ดำเนินนงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข                      
จำนวน  160,000  บาท (ดำเนินโครงการอบรมหมอในหมูบ้านในพระราชประสงค์) 

4.4 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พ่ึง และผู้ป่วยติดเตียง 

4.5 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

4.6 โครงการอบรมการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4.7 ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อโควิด-19  โดยการ
ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เช่น  
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัว (โควิด) ในเขตพ้ืนที่ตำบลดอยฮาง ,มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้
ถูกกักกันตัว เป็นต้น 

/4.8 ในด้านการ... 
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4.8 ในด้านการส่งเสริมพัฒนาเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ทุกแขนงนั้น  เพ่ือมุ่งเน้นการ
ให้บริการในการดูแลเอาใจสุขภาพของประชาชนตำบลดอยฮางทั้งภาวะปกติและในยาม
ฉุกเฉิน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบเหตุอุบัติเหตุ  จำนวนทั้งสิ้น  จำนวน  45  ราย  

  4.9 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร  30,000  บาท 
4.10 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  5,000  บาท 

4.11 สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วย
ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน  ณ รพ.แม่ลาว  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

4.12 ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านสังคม 

4.13 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพ่ีน้องชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำกกและได้รับผลกระทบจาก
กระแสน้ำที่ข้ึนเร็วอย่างฉับพลันเข้าท่วมพ้ืนที่บ้านจะเด้อ หมู่ที่ 6   

4.14 เข้าร่วมโครงการ Traffy  Fondue (ทราฟฟ่ีฟองดูว์) ของกระทรวงมหาดไทย 
ร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พัฒนา
แพลตฟอร์มเพ่ือการบริหารและแก้ไขปัญหาเมืองและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่
เมืองอัจฉริยะ Traffy  Fondue เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง 
ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น 
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาขยะ ปัญหาความสะอาด ปัญหาทาง
เท้า และสามารถติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดย
หน่วยงานจะได้รับแจ้งรายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, 
ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน 
ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลตำบลดอยฮาง  ได้เปิดทดลองใช้งานและได้รับการแจ้งเหตุต่าง ๆ
โดยประชาชนจำนวนไม่น้อยทำให้เทศบาลตำบลดอยฮาง สามารถสนองตอบและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างปัจจุบันทันด่วน   

                               5. ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

                               5.1  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง  จำนวน  200,000  บาท 

5.2  โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ  จำนวน  40,000 บาท 

6. ส่งเสริมด้านการเกษตร  

   6.1.ร่วมกับพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ กิจกรรม โคก หนองนาโมเดล  

6.2.โครงการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ราษฎรบนพื้นที่สูง หลักสูตร การเพาะเห็ดนางรม
และเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

/6.3 โครงการ... 
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6.3 โครงการอบรมการจัดดอกไม้สดกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอยฮาง  40,000  บาท 

6.4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอยฮาง กิจกรรมทำพวงหรีดจากดอกไม้
กระดาษ   15,000   บาท 

6.5 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลดอยฮาง 
หลักสูตรการทำโคมแขวนล้านนา  15,000  บาท 

6.6 โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ   
15,000  บาท 

6.7 เข้าร่วมโครงการพัฒนานครเชียงราย สู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ (ได้รับงบสนับสนุน
จาก สสส. 200,000 บาท) 

6.8 ให้การสนับสนุนรถฟาร์มแทรกเตอร์(รถไถ) ปรับเกลี่ยถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร 

6.9 ให้การสนับสนุนหินคลุกปรับปรุงถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรเพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้แก่เกษตรกรในการขนย้ายพืชผลทางการเกษตร 

7. ด้านป่าชุมชน 

7.1 โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน   จำนวน   30,000   บาท 

7.2 โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
จำนวน  15,000  บาท 

7.3 ร่วมกับอำเภอเมืองเชียงรายดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรักษาป่าต้นน้ำที่
น้ำตกห้วยแก้วหมู่ 7 ภายใต้โครงการ (อถล.) รักษ์โลกประจำปี 2565 

8. นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล    

8.1 ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอยฮาง  งบประมาณ  10,000  บาท 

8.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนยุติธรรมชุมชน เพ่ือดำเนินโครงการอบรม
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  งบประมาณ  17,300  บาท 

8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในสังกัดได้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้ใน
หลักสูตรต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาล 

8.4 ดำเนินตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบต่าง ๆ 

/8.5 ส่งเสริม... 
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8.5 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆภายในชุมชน 

8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทั้งในและนอกสำนักเพ่ือเปิด
โอกาสทางสังคมให้แก่ผู้พิการและผู้พ้นโทษ 

การออกเยี่ยมบ้านผู้พ้นโทษ 
 เทศบาลตำบลดอยฮางยังได้ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาลอย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจะเห็นได้จากการเข้าร่วมโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี2565  ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการประเมินของเทศบาลตำบลดอยฮางได้รับคะแนน
รวมเฉลี่ย ทั้ง 5  มิติ คือ 92.13  คะแนน  ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง
มาก 

ในปี2565 เทศบาลตำบลดอยฮางยังได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช.  (ITA)  ปรากฏว่าเทศบาลตำบลดอยฮางได้ร ับการ
ประเมินผลอยู่ในระดับ A  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 87.06  คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง 
 

                 

นอกจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการบ้านเมืองและการพัฒนาในด้านบุคลากร
แล้วนั้น  เทศบาลตำบลดอยฮางยังให้ความสำคัญของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนใน
ตำบลดอยฮางอีกด้วยดังจะเห็นได้จากการดำเนินภารกิจงานด้านรับเรื ่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
เทศบาลตำบลดอยฮางได้ลงพ้ืนที่เพี่อแก้ไขความขัดแย้งและทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพื้นที่ทุก
กรณีท่ีได้รับเรื่องจนนำไปสู่การประเมินเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเยี่ยมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดตามเกณฑ์การประเมินจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 

 

/1.3  เสนอรายงาน... 
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1.3  เสนอรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 (ต.ค. 2564 - ก.ย.2565) 

แบบเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง   

       สรุปรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565) 
ตามท่ีเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้จัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2561 – 

2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อ
รับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนานั้น 

เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับทบทวนพ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม 2564 ซึ่งตามแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลดอยฮาง พบว่ามีจำนวนโครงการในแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2565 มี
ทั้งสิ้นจำนวน 68 โครงการ  ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.2565  จำนวน 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.71 

ในปีงบประมาณพ.ศ.2565  เทศบาลตำบลดอยฮางได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มากเป็นลำดับที่1  คิด
เป็นร้อยละ26.03 รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการศึกษา
วัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ 13.70 โดยมีรายละเอียดการตั้งงบประมาณแต่ละ
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน นำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาปีพ.ศ.2565     
จำนวน 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ12.33 ของโครงการทั้งหมด 

2. ด้านเศรษฐกิจ     นำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาพ.ศ.2565  จำนวน 9 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ12.3.3  ของโครงการทั้งหมด      

3. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  นำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาปีพ.ศ.2565  
จำนวน 10 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ13.70 ของโครงการทั้งหมด 

4. ด้านสังคมและความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน นำโครงการบรรจุ
แผนพัฒนาพ.ศ.2565 จำนวน 6โครงการ  คิดเป็นร้อยละ8.22 ของโครงการ
ทั้งหมด 

 

/5. ด้านสิ่งแวดล้อม... 
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5. ด้านสิ่งแวดล้อม นำโครงการบรรจุแผนพัฒนาพ.ศ.2565 จำนวน 8 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 10.96 ของโครงการทั้งหมด 

6. ด้านการเมืองและการบริหาร นำโครงการบรรจุแผนพัฒนาพ.ศ.2565 
จำนวน 19 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ26.03 ของโครงการทั้งหมด 

เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายพ.ศ.2565  ในแผนงานด้านต่าง ๆ  ทั้งสิ้นจำนวน  
33,000,000 บาท  โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาของเทศบาล  
ทั้งสิ้น  จำนวน  11,476,792   บาท  โดยสามารถเรียงลำดับการตั้ง
งบประมาณจากมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุดตามลำดับ  ดังนี้  

ลำดับที่1  ด้านการเมืองและการบริหาร   จำนวน  8,338,842  บาท   

ลำดับที่2  ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน   จำนวน  2,402,800  บาท   

ลำดับที่3  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม   จำนวน  1,442,550  บาท   

ลำดับที่4  ด้านสิ่งแวดล้อม    จำนวน     306,530 บาท   

ลำดับที่5  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต    จำนวน     247,621 บาท   

ลำดับที่6  ด้านเศรษฐกิจ     จำนวน     181,000 บาท   

สามารถสรุปผลการการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีนำไปดำเนินการจริง  โดย
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ได้ดังนี้ 

๑. ด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการทั้งสิ้น  19  โครงการ นำไป
ดำเนินการจริง  จำนวน  16 คิดเป็นร้อยละ 84.21   

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งสิ้น  9  โครงการ นำไปดำเนินการจริง  
จำนวน  4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ44.44  

๓. ด้านเศรษฐกิจ     มีโครงการทั้งสิ้น  9  โครงการ นำไปดำเนินการจริง  
จำนวน 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  

๔. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  มีโครงการทั้งสิ้น  10  โครงการ นำไป
ดำเนินการจริง  จำนวน66 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 60.00  

5. ด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งสิ้น  8 โครงการ นำไปดำเนินการจริง     
จำนวน 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ100  

6. ด้านสังคมและความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการทั้งสิ้น  6  
โครงการ นำไปดำเนินการจริง  จำนวน 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ100  

 

/ ในการดำเนิน... 
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ในการดำเนินภารกิจด้านการให้บริการสาธารณะ  เทศบาลตำบลดอย
ฮางได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ของเทศบาลตำบลดอยฮาง ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โดยการสุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้านที่ผู้เข้าร่วมประเมินโครงการ จำนวน 1 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 8   

โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ  คือ  เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารงานด้านการดำเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบล
ดอยฮางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เพ่ือสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารงานด้านการดำเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลดอยฮาง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.  การประเมินผลโครงการครั้งนี้ จากวิธีการสร้างแบบสอบถามและใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.  ระดับความรู้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับและระดับความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ มีเกณฑ์การให้    

     คะแนนดังนี ้

5  คะแนน  หมายถึง มากที่สุด 

    4  คะแนน  หมายถึง มาก 

    3  คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 

    2  คะแนน  หมายถึง น้อย 

    1  คะแนน  หมายถึง น้อยที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำพร้อมฝาปิด  บ้านห้วยปูพัฒนา  ม.8 งบประมาณ 274,000 บาท 
พบว่า ประเด็นคำถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจต่อประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ  มีค่าเฉลี่ย 4.30   รองลงมาคือความพึงพอใจต่อ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการและความพึงพอใจของประชาชน
ต่อประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ  มีค่าเฉลี่ย 4.20     สว่น
ประเด็นคำถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ  ความพึงพอใจต่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตามกำหนดระยะเวลา  มีค่าเฉลี่ย 1.40      

/ สรุปผล... 
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สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ให้ข้อคิดเห็นและสรุปผลการ
ประเมินไว้  ดังนี้ 

1.1 เทศบาลตำบลดอยฮางได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้เป็น
อย่างดี  โดยทั้งนี้ได้ใช้งบประมาณไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่มากถึงแม้จะมี
รายการบางรายการที่จะมีการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมก็ตามแต่เม่ือพิจารณาถึง
เหตุผลความจำเป็นแล้วเห็นสมควรที่จะต้องโอนเพ่ิมงบประมาณในโครงการ
เหล่านั้น 

1.2 ในประเด็นความสำเร็จของโครงการทั้งหมดที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนานั้นมี
ค่าความสำเร็จอยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพึงพอใจ  แม้มีบางรายการ/โครงการ ที่มิได้
ดำเนินการและได้ยกเลิกโครงการไป เช่น  โครงการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ  โครงการ
ด้านศาสนาวัฒนธรรมการและโครงการที่จะต้องมีการจัดการฝึกอบรม  ซึ่งจะต้อง
มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก  ซึ่งปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควิด-19  จึงไม่สามารถทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนิน
โครงการได้ตามแผนงาน  ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันจึงเห็นว่าเทศบาลตำบลดอยฮางได้ปฏิบัติงานและภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีแล้ว 

1.3 จากการพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา  พบว่ามีบาง
รายการ/โครงการที่มีการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบประมาณในท้าย
ปีงบประมาณ  โดยมียอดการผูกพันงบประมาณการเบิกจ่ายเหลื่อมปีจำนวน
หลายรายการโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  ซึ่งอาจจะกระทบต่อการบริหาร
โครงการงานก่อสร้างเนื่องจากมีการดำเนินโครงการหลายๆโครงการพร้อม ๆกัน  
การดูแลควบคุมการก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการอาจจะไม่ครบถ้วนทั่วถึง   

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง  มีรายละเอียดดังนี้ 

- เสนอให้กระจายการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างให้ทยอยออกเป็นไตรมาสและ
ให้มีการจัดทำแผนขั้นตอนการดำเนินโครงการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพ่ือลด
การกระจุกตัวของการดำเนินโครงการในท้ายปีงบประมาณและเพ่ือลดการ
กระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบประมาณในด้านอ่ืน ๆ เห็นควรเสนอให้
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณในแต่ละงานแจ้งหน่วยงานที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเป็นระยะว่ามีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนิน
โครงการแล้ว 
 

/ เห็นควร... 
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- เห็นควรให้มีโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการรณรงค์ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกของประชาชน
ในการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ในป่ารกร้าง  สองฝั่งถนน  เป็นต้น 

- เห็นควรให้มีกิจกรรม/โครงการ/เวทีสัมมนาที่สามารถนำระเบียบข้อกฎหมาย
ต่าง ๆที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานและส่งผลกระทบต่อความ
เจริญก้าวหน้าของพ้ืนที่ มาหารือและผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายเหล่านั้น  
เช่น  การวางผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงราย  เป็นต้น 

- เห็นควรพิจารณาให้กองช่างร่วมออกประชุมประชาคมร่วมกับฝ่ายจัดทำ
แผนพัฒนา  เนื่องจากประชาชนจะได้ทราบและหารือถึงรายละเอียด
เบื้องต้นของโครงการก่อสร้างในแต่ละโครงการที่ประชาชนเสนอปัญหาความ
ต้องการในที่ประชุมประชาคมทั้งนี้เพ่ือนำมาประกอบการพิจารณาการลงมติ
ในการเรียงลำดับความสำคัญของโครงการของแต่ละหมู่บ้าน 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ                         - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตรวจสำเนารายงานการประชุมสภา 
  เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 27 กันยายน 
  2565  ซึ่งได้สำเนาแจกให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว 

ที่ประชุม    - ได้ตรวจสำเนารายงานการประชุม เป็นเวลา ๑๐ นาที  

ประธานสภาฯ    - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  

นายสุเทพ     เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมขอแก้ไข หน้าที่ 25 จากทางห้วยชมภูได้ 
  มอบงบประมาณ เป็นชาวบ้านห้วยชมภูได้บริจาคงบประมาณ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือ  เพ่ิมเติม ขอ
มติที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1      
ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565  วันที่  27  กันยายน   2565 

ที่ประชุม            -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2  ท่าน 

-  รับรอง                   ๑2  เสียง 

-  ไม่รับรอง              -    เสียง 

-  งดออกเสียง             -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องกระทู้ถาม 

  -   ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

             / ระเบียบวาระท่ี 5 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพ ื่อพิจารณา)  

5.1 การขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดินของผังเมืองรวมเมืองเชียงราย 
(ปรับปรุงครั้งที่  3) ต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงราย และส่วนที่เกี่ยวข้อง ( กองช่าง) 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบ ปรับปรุง
แก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองเชียงราย (ปรับปรุง
ครั้งที่  3) ต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงราย และส่วนที่เกี่ยวข้อง 

นายวรพจน์ ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองรวมแจ้งปิดประกาศและการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ผัง
เมืองรวมเมืองเชียงราย (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการผังเมือง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการจัดวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.2565 โดยมี
กำหนดการปิดประกาศและการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ผังเมือง
รวมเมืองเชียงราย (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนให้
โยธาธิการและผังเมืองรวมเชียงรายตามเอกสารในมือ ของท่าน ตามแผนผัง
กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท ตามผังสีตำบลดอยฮาง ถูก
กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวทแยง) สีเขียวคือพ้ืนที่เกษตรกรรม ส่วนที่เกี่ยวข้อง  สีเขียว
ประมาณ หมู่ 2 บ้านฮ่องอ้อ  หมู่ 3 บ้านดอยฮางนอก  หมู่ 1 บ้านดอยฮางใน 
พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรม คือ ก.1 และ ก.2 คืออนุรักษ์เพื่อการเกษตร 
และสีเขียวทแยงคือพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ ตามเอกสารในมือ พื้นที่ ก.1 และ ก.2 
กำหนดให้เป็นสีเขียว ให้เป็นที ่ด ินประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ตามรายละเอียดเอกสาร ส่วนที่สองจะเป็นประเภท อป. อนุรักษ์ป่า
ไม้ สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สงวนรักษาพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่เราจะมาพูดกันวันนี้ 
ผังเมืองกำหนดไว้ว่าเราจะสร้างอะไรได้บ้าง สร้างได้ขนาดไหน ตามรายละเอียด
ในมือท่าน เช่น ตามตาราง 1 / 4 ท่านจะเห็นชนบทและเกษตรกรรม ข้อ 1 
โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน จะมีรายละเอียดบอกว่า  ก.1 ห้าม  
คือห้ามทุกอย่าง แต่มีข้อยกเว้น เช่นเว้นแต่โรงงานประเภท หรือชนิดที่กำหนดให้
ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกำหนดนี้ ไม่ใช่ห้ามทุกอย่าง เราต้องไปดูบัญชีแนบ
ท้าย ว่าสร้างโรงงานอะไรได้บ้าง  ไม่ใช่ห้ามทุกอย่าง และของเราในส่วนที่
เกี่ยวข้องคือส่วนที่  2 คือพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าไม้คือห้ามโรงงานทุกจำพวกเลย 
นี้คือเบื้องต้น   ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม กระผมขอเชิญท่านปลัดอธิบายชี้แจง
เพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 

/ปลัดเทศ... 
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ปลัดเทศบาลฯ              ครับเรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตนั่งครับ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบวาระท่ี 5.1 การขอความเห็นชอบปรับปรุง
แก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองเชียงราย (ปรับปรุง
ครั้งที่  3) ต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงราย และส่วนที่เกี่ยวข้อง 
สำหรับ เบื้องต้นที่จริงเรื่องนี้ ก็มีหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี่ก็พอได้รับทราบที่มาที่ไป 
ที่จริงช่วงที่ท่านได้เข้ามาดำรงตำแหน่งอาจจะมีบางส่วนเข้าไปรับฟังข้อคิดเหน็ที่
ทางส่วนที่รับผิดชอบคือโยธาธิการและผังเมือง  หรือบริษัทที่จ้างมาดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมเชียงรายได้ออกมารับฟังความคิดเห็น ผมเองได้มี
โอกาสรับฟังสองครั้ง ครั้งแรกที่เทศบาลตำบลแม่ยาว ครั้งที่สองที่ห้องประชุม
แห่งนี้คือเทศบาลตำบลดอยฮาง ครั้งแรกท่านอาจจะไม่ทัน เพราะช่วงนั้นท่านอยู่
ระหว่างศูนย์ยากาศ ถ้ากระผมจำไม่ผิด ใครเคยไปที่เทศบาลแม่ยาวบ้างครับ ที่นี่
มีใครมาบ้าง คิดว่าเรามีฐานการรับรู้รับทราบ มันจะได้ทันกัน คือเรื่องของผังเมือง
ที่ผ่านมา พื้นที่ตำบลดอยฮางเราอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของผังเมืองรวมจังหวัด 
คือผังเมืองจะมีสองผังคือผังจังหวัดและผังเฉพาะ ท้องถิ่นไหนที่ไม่ได้มีผังเฉพาะก็
ต้องไปดูข้อบังคับใช้ของผังจังหวัด ณ ปัจจุบันนี้เรายังถูกบังคับใช้ของจังหวัด 
อาจจะงงนิดๆ แต่ตัวนี้มันเป็นผังเฉพาะ ตอนแรกหมดตั้งแต่ปี 2550 ผังเมือง
รวมของอำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งตอนนั้นมีไม่กี่ตำบล มีเทศบาลนคร บ้านดู่ รอบ
เวียงบางส่วน นางแลบางส่วน ท่าสายบางส่วน สันทรายบางส่วน อันนี้เฉพาะ
อำเภอเมืองเชียงราย ไม่นับผังเมืองเฉพาะอำเภออื่น ซึ่งไม่เกี ่ยวกับเรา แต่ใน
ปัจจุบันในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผังเมือง คือโยธาธิการและผัง
เมืองเมือง ได้มีการออกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ของผังเมืองใหม่ขึ้นมา ซึ่งผัง
เมืองใหม่ท่ีทำขึ้นมาเฉพาะอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อำเภออ่ืนยังไม่ได้ทำ แต่
ครั้งนี้ที่เปลี่ยนไปคือ มีการรวมเอาทุกตำบล ทุกท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง
เข้าร่วมทั้งหมด 16 ตำบล ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการออกรับฟังความคิดเห็นการ
ปรับปรุงแก้ไขผัง ฉบับที่ 3 วันนี้โดยท่านนายกเองได้มีความเป็นห่วงในหลายๆ
ประเด็น ซึ่งทุกท่านทราบอยู่แล้วในพ้ืนที่ของเรา 80 % อยู่ในเขตป่าไม้ นับตั้งแต่
หมู่ที่ 4 เป็นต้นไป โดยประมาณ ส่วนสีเขียวเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม 
ดังที่ท่านผอ.กองช่าง ได้นำเรียนไปแล้ว ในพ้ืนที่ประมาณ 3 หมู่บ้าน แต่ไม่ได้เป็น
ทั้งหมด หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 อาจมีบางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ ซึ่งจะได้ว่ากันอีกครั้ง 
เขตป่าไม้ไม่อาจไปลบล้างเขตออกไปได้ มันเป็นเรื่องของพื้นที่ป่า ที่นี่มันเป็นผัง 
ผังคือเอามาบังคับใช้กำหนดพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ของที่ดิน แต่เรื่องป่าไม้เรา
ไปยุบเขตป่าไม้โดยการเขียนผังใหม่ไม่เกี่ยวกัน คนละประเด็น อันนี้ป่าไม้เขาขีด
มาแล้ว ฉะนั้นจะเป็นเขตป่าไม้ตลอดไป ฉะนั้น ไม่มีทางที่จะไปลบล้างเขตป่าไม้ได้ 
แต่เขตสีเขียววันข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็น สีเหลือง สีชมพู ขึ้นอยู่กับความเจริญ
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันเป็นสีเขียว  
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ในส่วนตัวนี้ นายก และหลายๆท่านเองก็มองว่า เราได้ไปเสวนาในที่ประชุม ทั้ง
เราตำบลแม่ยาวได้แสดงความคิดเห็นหลายเรื่องหลายอย่าง คือถ้าเราไม่ดิ้น ไม่
นำเสนอเหมือนเรารอรับ คนอื่น หน่วยงานอื่น เขามาสรุปให้เราในเรื่องของการ
เปิดโอกาสให้กับพื้นที่ ที ่ต้องใช้คำว่าพื้นที่ หมายความว่าทุกคนมีสิทธิได้รับ
ส่งเสริม ไดร้ับการพัฒนา ภายใต้กฎหมายหลายฉบับที่จะเก่ียวข้อง เรื่องของสร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และที่สำคัญกับหน่วยงานท้องถิ่นเรา 
เพราะปัจจุบันนี้ขอเรียนตามตรงว่า ในภาครายได้ของเรา ในเรื่องของภาษียังได้
น้อยกว่าหลายๆพ้ืนที่ ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง เราอยู่ติดเทศบาลนครไม่ได้ไกลเลย 
แต่เราไปเทียบในหลายๆพื้นที่ เช่น ท่าสาย บ้านดู่ แม่ยาว ในเรื่องการพัฒนาสู้
ไม่ได้ ฉะนั้น ตรงนี้เป็นการเปิดพื้นที่และเปิดโอกาส ที่จะเกิดโอกาสสร้างงาน 
สร้างรายได้ในท้องถิ่น และเป็นเรื่องของการส่งเสริม นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ 
เป็นของจังหวัด หรือของรัฐบาล ในหลายๆด้าน ไม่ว่าด้านท่องเที่ยวสร้างงาน 
สร้างรายได้ ศักยภาพของตำบลดอยฮางเราในเรื่องของการท่องเที่ยวยังรอรับการ
เจียรนัยเพราะมีกระบวนการอีกหลายกระบวนการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่นพื้นที่ป่า 
ดังนั ้น เป็นที ่มาว่า เราเองก็ต้องนำเสนอแนวคิดของเรา ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ ไม่ใช่แค่เราทุกตำบล 15 ตำบลในอำเภอเมืองเขาก็ไปหา
แนวคิด กับพี่น้องประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน แต่อย่างน้อยท้องถิ่นของ
เราได้แสดงความคิดเห็นอย่างน้อยเราได้ทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่ แต่ตรงนี้มันไม่ได้
ขึ้นกับว่าเราทำขึ้นว่าเราจะได้ตาม มันมีกระบวนการ เขาก็จะรับฟังความเห็น
ทั่วไป แล้วเอาไปศึกษาความเป็นไปได้แค่ไหน มีความคิดเห็นที่เหมือนกันเข้ามา
สนับสนุนแค่ไหน ไม่ไปลุกล้ำ ไม่ไปสร้างปัญหาในพื้นที่ไม่ว่าจะเขตพ้ืนที่อะไร กว่า
จะออกมาได้ใช้เวลาเท่าไหร่ ผังตัวนี้ใช ้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี พร้อมกันนั้นเทศบาล
ได้รับหนังสือเมื่อวันที่  7  ธันวาคม นี้เองจึงนำเสนอท่านไม่ทัน แต่กระผมก็แนบ
สำเนาให้ทุกท่าน เป็นหนังสือการปิดประกาศและการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของ
ประชาชน ผังเมืองรวมเชียงราย (ปรับปรุงครั ้งที ่ 3 ) เพราะแจกให้ไม่ทันมี
ประมาณ 30 กว่าหน้า แต่ตัวนี้เราสามารถเสิร์ชได้ในอินเทอเน็ต มันจะมีคิวอาร์
โค้ดมีรายละเอียดมีแผนผังให้เราเห็นหมดเลย ซึ่งมีเอกสารติดประกาศไว้ข้างลา่ง
เรียบร้อย สามารถดูรายละเอียดได้ อย่างชัดเจนว่าคืออะไร นี้คือแนวคิดแนวทาง
ที่นำเสนอในที่ประชุมวันนี้ อย่างน้อยก็เป็นข้อเสนอที่ทางหน่วยงานเราเสนอไป
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการทำผังเมืองรวมข้อกำหนดในการใช้ในตัวนี ้ได้
รับทราบ ส่วนจะเป็นไปตามนี้ไหมไม่ได้บังคับและตัวนี้จะมีการประชาสัมพันธ์เข้า
ร ่วมประช ุม คร ั ้งแรกในว ันที ่  27 ธ ันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ครั้ งที ่ 2 วันที่  28         
ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินท์ จังหวัดเชียงราย แล้วจะมีแบบที่เรา
สามารถออกแสดงความคิดเห็น ที่เราจะขอแก้ไข ในส่วนของกระผมได้รับมอบ 
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จากท่านนายกเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ด้านโรงแรม เราสามารถเสนอด้านอื่น
ได้ เพราะพ้ืนที่เราชัดเจนมีแค่สองสี คือสีเขียว และสีเขียวทแยงขาว เราไม่มีสีอ่ืน 
เพราะฉะนั้น ส่วนหนึ่งให้ทุกท่านได้รับรู้ แต่บางส่วนอาจไม่ได้เข้าร่วม ล่าสุดที่เรา
มีข้อเสนอคือวันที่ 6 ธันวาคม พอดีวันที่ 6 กระผมขออนุญาตลาท่านนายกไปส่ง
บุตรสาวไปโรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเลื่อนไม่ได้ จึงมอบหมายให้ทางกอง
ช่างเป็นผู้ดำเนินการเสนอ เข้าใจว่าบางส่วนได้รับรู้รับทราบมาพอสมควร วันนี้ใน
เมื่ออยู่ในสมัยประชุม จึงนำเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาลงมติเกี่ยวกับข้อเสนอที่
นำเสนอ ซึ่งจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ เพราะนี้คือข้อเสนอเท่านั้น เพราะถ้าเราไม่ทำ
อะไรเลย ก็เหมือนว่าเขากำหนดอย่างไรก็เป็นแบบนั้น จะแก้ไขยากมากถ้าได้ออก
มาแล้ว แต่ถ้าเราได้เสนอไปแล้วอยู่ระหว่างได้หรือไม่ได้อยู่ที่คนพิจารณาอีกที 
สุดท้ายจะกลับไปท่ีส่วนกลางจะมีคณะกรรมการกลางเป็นเจ้าภาพ เป็นโครงสร้าง
ใหญ่ถึงจะประกาศออกมา ก็คงใช้เวลาเป็นปี ถึงจะออกตัวนี้มา ฉะนั้นจะเข้า
ประเด็นตรงที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครอง ประชาคม ฝ่ายสภา วัน
นั้นเราชี้แค่เขตทแยงเขตเดียว แต่ตกไปที่จริงจะแก้ต้องแก้ทั้งหมด เสนอเข้าไปว่า
เขตป่าไม้สามารถสร้างโรงแรม ทำธุรกิจได้ ข้างนอกน้อยกว่าข้างในมันเป็นไป
ไม่ได้ ต้องทำให้เหมือนกัน เหมือนกันเช่น หมู่ 2 หมู่ 3 หรือ หมู่ 1 ก็สามารถทำ
ได้ กระผมมีโอกาสหารือกับท่านท้องถิ่นจังหวัด เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ท่านให้
แนะนำว่า ให้เรากำหนดแบบว่าอย่างน้อยเรากำหนดสร้างโรงแรมได้ 10,000 
ตารางเมตร มันเหมือนไปแก้ไม่ถูกจุด ฉะนั้นเราก็ขยายกว้างๆไว้ วันนี้เลยขอ
นำเสนอ 2 จุด นำเรียนท่านประธานผ่านที่ประชุมว่า จะปรับแก้ในส่วนของ
ข้อความใหม่ และจะแก้ในส่วนของที่ดินทั้ง  2 ประเภท คือประเภทชนบทและ
เกษตรกรรมซึ ่งอยู ่ในหมู ่ท ี ่  1 ,2,3 และที ่ด ินประเภทอนุร ักษ์ป่าไม้ หมู่ 
4,5,6,7,8 ให้มีข้อความเหมือนกัน ให้ใช้จุดหมายโรงแรมเป็นหลัก ไม่กำหนด 
และอาจมีข้ออื่นอีก อาจจะรวมแก้ไขไปเลย อย่างเช่น ธุรกิจบ้านจัดสรร แต่
อาจจะให้มีเฉพาะในเขตพื้นที่สีเขียวเท่านั้น คือ หมู่ 1,2,3 เท่านั้น ในเขตป่าไม้
เป็นไปไม่ได้มันยากที่จะแก้ไข ในที่ประชุมถ้าเราจะแก้ให้เหมือนกันเลย แต่เรื่อง
เมื่อวันที่ 6 เฉพาะเรื่องโรงแรม ตอนนี้ขอให้ดูในตาราง ซึ่งมีข้อกำหนด ซึ่งกำหนด
จะเป็นการอธิบายในตาราง ซึ่งจะมีที่ติดประกาศไว้ข้างล่าง ไปดูข้อที่ 15 ครับ 
ในเอกสารไม่มีต้องสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไปดู อาจยุ่งยากหน่อย ขอให้ท่านดูใน
ตารางเก่าเพราะเป็นการอธิบายเหมือนกัน ข้อมูลนั้นคือข้อมูลที่ได้ก่อนจะได้
ข้อมูลใหม่เมื่อวันที่ 7 ไปตาราง ข้อที่ 10 มาที่ที่ดินประเภท เราจะเห็นได้ว่าดอย
ฮางมีที่ดินสองประเภท ชนบทและเกษตรกรรม อยู่ ก.1 และ ก.2 ฉะนั้น เสนอ
แก้ไขด้วย อันนี้คือห้ามสร้างโรงแรมแต่มีข้อยกเว้นก็คือ เว้นแต่พ้ืนที่อาคารทุกชั้น 
1 หลังไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร เหมือนกัน ขยับมาที่ อนุรักษ์ป่าไม่ อป. ก็คือ
ห้ามสร้างโรงแรมเหมือนกันเว้นแต่พ้ืนที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร วันนั้นเราเสนอ
ขอแก้ไขยังไม่ได้ส่งไป 
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 เลยขอเสนอใหม่เป็นพ้ืนที่ทุกชั้นในหนึ่งหลังไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร และมี
ความสูงไม่เกิน 18 เมตรแต่วันนี้จะขอเสนอใหม่ เหมือนที่ท้องถิ่นแนะนำว่าเป็น
การผูกมัดเกินไป ฉะนั้นตัวนี้เราจะใช้คำพูดคือ โรงแรมตามกฎหมายโรงแรม เว้น
แต่โรงแรมประเภทที่ 1 ที่ 2 สามารถทำได้ สามารถทำได้ตามกฎหมายโรงแรม 
แต่สร้างได้แต่ประเภทที่ 1 ที่ 2 ของโรงแรม โรงแรมจะมี 3 ประเภท 1,2,3,4 
ตรงนี้ เราจะสร้างได้ประเภทที่ 1 ที่ 2 แตกต่างตรงไหน มันมี 2 ส่วนที่ต่าง ก็คือ
เรื่องการใช้ประโยชน์ เรื่องของขนาดรวมถึงห้องโรงแรมในเรื่องของโรงแรมนั้นก็
คือ ประเภทที่ 1 จะต้องไม่เกิน 50 ห้อง ส่วนประเภทที่ 2 จะมีรายละเอียด
เพ่ิมข้ึน เช่นทุกห้องจะต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ไม่รวมห้องน้ำ 
ห้องส้วม นี้คือประเภท 1, 2 ประเภท 3, 4 เราไม่ไปแตะ ส่วนการใช้ประโยชน์ก็
หมายความว่าประเภทที่ 1 นั้น คือโรงแรมให้บริการห้องพัก ส่วนประเภทที่ 2 
คือโรงแรมให้บริการทั้งห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่ประกอบอาหาร เป็น
ข้อเสนอครับเราพูดถึงการพัฒนาในพื้นที่ หลายๆคนอาจคิดว่าจะเกิดผลกระทบ
หรือไม่ สมัยนี้การที่จะก่อสร้างอะไรสักอย่างมันต้องมีระเบียบกฎหมายก่อสร้าง
ควบคุมอาคาร ยิ่งไปใกล้สถานที่สำคัญยิ่งมีรายละเอียดอีกที่เกี่ยวข้องกับเรื ่องนี้
แต่ว่าตอนนี้อยู่ในห้วงและระยะเวลารับฟังความคิดเห็นพอดี โดยเริ่มตั่งแต่วันที่ 
9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 15 วัน 
ฉะนั้นวันนี้มีท่านใดจะเสนอข้อมูลในเขตของเราและไม่ไปเปลี่ยนแปลงเขตป่าซึ่ง
ไม่ได้แน่นอน  

นายกเทศมนตรีฯ  กระผมขอเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม 
เมืองเชียงรายปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ก.๑  
  (๔) ข้อความเดิม โรงแรมตามกฎหมาย เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ มีพื้นที่
อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ข้อเสนอใหม่  ให้ตัดข้อความใน (๔) 
ออก เพื่อให้สามารถดำเนินการทำโรงแรมตั้งแต่ประเภท ๑ - ๔ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรมได้ 
  (๘) ข้อความเดิม จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ข้อเสนอใหม่ ให้ตัดข้อความ (๘) ออก เพื่อให้
สามารถทำการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินได้ 

  ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ก.๑ (วรรคสอง) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้  
  (๑) ข้อความเดิม ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตรฯ 
  (๑) ข้อเสนอใหม่ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  
                                   เว้นแต่โรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมให้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๘ เมตรฯ 
 

/ข้อ 16 ที่ดิน... 
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  ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ก.๒ 

  (๔) ข้อความเดิม โรงแรมตามกฎหมาย เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ มีพ้ืนที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ข้อเสนอใหม่  ให้ตัดข้อความใน (๔) ออก เพื่อให้
สามารถดำเนินการทำโรงแรมตั้งแต่ประเภท ๑ - ๔ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้ 
  (๘) ข้อความเดิม การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไม่น้อยกว่า ๘ เมตรและมีขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทำการจัดสรรจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน ๙๙ แปลง 
และเนื้อที่ทั้งโครงการไม่เกิน ๑๙ ไร่ ข้อเสนอใหม่ ให้ตัดข้อความใน (๘) ออก เพ่ือให้สามารถดำเนินการทำ
การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินอ่ืนได้   

  ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ก.๒ (วรรคสอง) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้  
  (๑) ข้อความเดิม ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตรฯ 
  (๑) ข้อเสนอใหม่ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  
                   เว้นแต่โรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมให้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๘ เมตรฯ 
  ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท อป.  

  (๕)ข้อความเดิม โรงแรมตามกฎหมาย เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ที่มีพื ้นที่
อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ข้อเสนอใหม่  ให้ตัดข้อความใน (๕) ออก 
เพ่ือให้สามารถดำเนินการทำโรงแรมตั้งแต่ประเภท ๑ - ๔ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้ 
   (๙)ข้อความเดิม จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ข้อเสนอใหม่ ให้ตัดข้อความ (๙) ออก เพื่อให้
สามารถทำการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินได้ 

  ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท อป. (วรรคสี่) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
  (๑)ข้อความเดิม ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตรฯ  

  (๑)ข้อเสนอใหม่ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตรเว้นแต่
โรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมให้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๘ เมตรฯ 

  ซึ่งเหตุผลในการขอปรับปรุงแก้ไข คือ 
  ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมความเป็นอยู่หรือ 

  ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมาตรการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ตำบลดอยฮางตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
         ของจังหวัดเชียงรายและรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล 
  ๓. เพ่ือเพ่ิมโอกาสและขยายโครงการให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนและองค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลดอยฮาง) 
 
 
 
 
 

/ 4. เนื่องจาก... 
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  ๔. เนื่องจากกฎหมายโรงแรมมีมาตรฐานในการกำหนดถึงคุณลักษณะของห้องขนาดห้อง เรื่องของ 
                      ความปลอดภัย ทางหนีไฟ การปกป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย พ้ืนที่ใช้สอยส่วนกลาง 
                      รวมไปถึงห้องน้ำ ห้องส้วม หรือว่าสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาพัก จึงไม่ควร  
     จำกัดแค่ ๕๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

นายนิวัฒน์ฯ   ขอเสนอให้พ้ืนที่ตำบลดอยฮาง สามารถทำการจัดสรรที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยได้  

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมมีใครจะเสนอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนด ดังนี้ 

 ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ก.๑  

  (๔) ข้อความเดิม โรงแรมตามกฎหมาย เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ มีพ้ืนที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ข้อเสนอใหม่  ให้ตัดข้อความใน (๔) ออก เพื่อให้
สามารถดำเนินการทำโรงแรมตั้งแต่ประเภท ๑ - ๔ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้ 
  (๘) ข้อความเดิม จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ข้อเสนอใหม่ ให้ตัดข้อความ (๘) ออก เพื่อให้
สามารถทำการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินได้ 

  ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท ก.๑ (วรรคสอง) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้  
  (๑) ข้อความเดิม ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตรฯ 
  (๑) ข้อเสนอใหม่ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  
                   เว้นแต่โรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมให้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๘ เมตรฯ 
  ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ก.๒ 

  (๔) ข้อความเดิม โรงแรมตามกฎหมาย เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ มีพ้ืนที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ข้อเสนอใหม่  ให้ตัดข้อความใน (๔) ออก เพื่อให้
สามารถดำเนินการทำโรงแรมตั้งแต่ประเภท ๑ - ๔ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้ 
  (๘) ข้อความเดิม การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขต
ทางไม่น้อยกว่า ๘ เมตรและมีขนาดและเนื้อที่ของที่ดินที่ทำการจัดสรรจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน ๙๙ แปลง 
และเนื้อที่ทั้งโครงการไม่เกิน ๑๙ ไร่ ข้อเสนอใหม่ ให้ตัดข้อความใน (๘) ออก เพ่ือให้สามารถดำเนินการทำ
การจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินอ่ืนได้   

  ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท ก.๒ (วรรคสอง) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้  
  (๑) ข้อความเดิม ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตรฯ 
  (๑) ข้อเสนอใหม่ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  
                  เว้นแต่โรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมให้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๘ เมตรฯ 
 

/ข้อ 19 ที่ดิน... 
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  ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท อป.  
  (๕)ข้อความเดิม โรงแรมตามกฎหมาย เว้นแต่โรงแรมประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ ที่มีพื ้นที่
อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ข้อเสนอใหม่  ให้ตัดข้อความใน (๕) ออก 
เพ่ือให้สามารถดำเนินการทำโรงแรมตั้งแต่ประเภท ๑ - ๔ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมได้ 
   (๙)ข้อความเดิม จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ข้อเสนอใหม่ ให้ตัดข้อความ (๙) ออก เพื่อให้
สามารถทำการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินได้ 

  ข้อ ๑๙ ที่ดินประเภท อป. (วรรคสี่) 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
  (๑)ข้อความเดิม ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตรฯ  

  (๑)ข้อเสนอใหม่ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตรเว้นแต่
โรงแรมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรมให้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๘ เมตรฯ  

  ซึ่งเหตุผลในการขอปรับปรุงแก้ไข คือ 
  ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้พ้ืนที่ได้รับการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมความเป็นอยู่หรือ 

  ๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ตำบลดอยฮางตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
         ของจังหวัดเชียงรายและรวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล 
  ๓. เพื่อเพ่ิมโอกาสและขยายโครงการให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนและองค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลดอยฮาง) 
  ๔. เนื่องจากกฎหมายโรงแรมมีมาตรฐานในการกำหนดถึงคุณลักษณะของห้องขนาดห้อง เรื่องของ 
                      ความปลอดภัย ทางหนีไฟ การปกป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย พ้ืนที่ใช้สอยส่วนกลาง 
                      รวมไปถึงห้องน้ำ ห้องส้วม หรือว่าสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้มาพัก จึงไม่ควร  
     จำกัดแค่ ๕๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใด้จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมการขอความเห็นชอบ

ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองเชียงราย (ปรับปรุง
ครั้งที่  3) ต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงราย และส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุมฯ            -  สมาชิกในที่ประชุม  มี  ๑2  ท่าน  

-  เห็นชอบ              ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ                      -   เสียง 

-  งดออกเสียง                    -    เสียง 

5.2 ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1  หน่วย
จัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม (กองช่าง) 

 

 

 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดการขอความเห็นชอบ   
 ขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

ตามมาตรา 13/1  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม 

นายวรพจน์ ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตามท่ี เทศบาลตำบลดอยฮางได้รับหนังสือแจ้งจาก หน่วยจัดการต้นน้ำห้วย
หมากเลี่ยม ที่ ทส ๐๙๒๕๗๑๐/6๑๒ ลงวันท่ี 6๒ กันยายน ๒๕'๖๕ เรื่อง การ
ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕'๖๔ ด้วยหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมากเลี่ยม 
ได้ยื่นคำขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในการ
ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรณีคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕'๖๔ จะต้องแนบ
หลักฐานการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาต จึงขอแจ้งเทศบาลตำบลดอยฮาง เพื่อโปรดทราบ
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น  และตามข้อระเบียบตามมาตรา ๑๓ 
ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม การขอ
อนุญาตตามระเบียบฯ นี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ
เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐ
ต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างสถานที่ราชการ โรงเรียน ถนนหรือทาง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 
และต้องได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  และเพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย 
กองช่าง เทศบาลตำบลดอยฮาง จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลดอย
ฮางพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮางเพ่ือขอรับความ
เห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติและเสนอสภาให้ความเห็นชอบต่อไปขอแสดงความนับถือ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือ  เพ่ิมเติม ขอ
มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1  หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยหมาก
เลี่ยม 

ที่ประชุม            -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2  ท่าน 
-  เห็นชอบ                ๑2   เสียง 
-  ไมเ่ห็นชอบ               -   เสียง 
-  งดออกเสียง               -   เสียง 

   
/5.3 การขอความ... 
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5.3 การขอเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขอ   กรมเจ้าท่าเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำกก 
บ้านโป่งนาคำ (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดการขอเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของกรมเจ้าท่าเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำกก  
บ้านโป่งนาคำ  

นายวรพจน์ ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตามท่ี เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า 
ที่ คค ๐๓๐๕/ กวศ.๒๔๓  ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ด้วยกรมเจ้าท่าได้ยื่นคำร้อง 
ขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
(ป.ส.๑๓) รายการเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำกกบ้านโปงนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอย
ฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน๒๕๖๓ 
โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย ได้ลง
ลงทะเบียนรับคำร้องขอเรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา ได้แก่ หนังสือแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอยฮาง เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ กรมเจ้าท้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
นำเรื่องการขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติของกรมเจ้าท่า เข้าวาระการ
ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยยาง เพื่อ
เป็นเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตต่อไป และตามข้อระเบียบ ตามมาตรา 
๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
การขออนุญาตตามระเบียบฯ นี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างสถานที่ราชการ โรงเรียน ถนนหรือทาง อ่าง 
เก็บน้ำ เป็นต้น และต้องได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท้องที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาเพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย กองซ่าง เทศบาลตำบลดอยฮาง จึงขอเสนอญัตตินี้เพ่ือให้
สภาเทศบาลตำบลดอยฮางพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือ  เพ่ิมเติม ขอ
มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ การขอเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติของ กรมเจ้าท่าเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำกก บ้านโป่งนาคำ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม            -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2  ท่าน 

-  เห็นชอบ                ๑2  เสียง 

-  ไมเ่ห็นชอบ                -   เสียง 

-  งดออกเสียง               -   เสียง    

5.4 การรับมอบอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลดอยฮาง)  (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ - เชิญสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดการ การรับมอบอาคารอเนกประสงค์ 
(ศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอยฮาง)   

นางณัฐชกานต์ ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรอง
นายก ท่านที่ปรึกษาและท่านเลขานายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางณัฐชกานต์  ใจกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ขอชี้แจงรายละเอียดการรับมอบอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ประสานงาน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอยฮาง ตามที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้มีหนังสือ ที่ 
พิเศษ 01/2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งส่ง
เอกสารส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์ประสานงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบล
ดอยฮางให้กับเทศบาลตำบลดอยฮาง จำนวน 1 หลัง นั้น 

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0808.2/1628 ลงวันที่ 4 มถิุนายนและ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ในประเด็นการรับมอบพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ นั้น 
ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
รับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นนั้น  
ดังนั้น สำนักปลัดเทศบาลจึงขออนุญาตบรรจุวาระ เรื่อง การรับมอบอาคาร
เอนกประสงค์ (ศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอยฮาง)  เพ่ือให้สภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือ  เพ่ิมเติม ขอ
มติที่ประชุมให้ความ การรับมอบอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ประสานงานกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอยฮาง)   

ที่ประชุม            -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2  ท่าน 

-  เห็นชอบ                  ๑2  เสียง 

-  ไมเ่ห็นชอบ               -   เสียง 

-  งดออกเสียง               -   เสียง 

                    /5.5ขออนุมัติ... 
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5.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย   (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ - เชิญสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด   

นางณัฐชกานต์ ฯ - เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางณัฐชกานต์  ใจกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ขออนุญาตนั่งคะ ในระเบียบวาระข้อที่ 5.5  การขออนุมัติงบประมาณตั้ง
จ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 
27 การโอนงบประมาณในหมวดงบลงทุน ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ซึ่ง
สำนักปลัดเทศบาลมีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ 1 เครื่องซิมการ์ด  1 ซิม ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้ 
10,000-บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และหมายเลข (ซิมการ์ด) 
จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องพร้อมหมายเลข เครื่องละ ๑0,000.- บาท 
รายละเอียดประกอบด้วย 

๑.๑ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว 

๑.๒. สามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง 

๑.๓. แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า  ๔๐๐ mah 

๑.๔ มีขนาด RAM ไม่น้อยกว่า  ๔  GB 

๑.๕ มีขนาด ROM ไม่น้อยกว่า  ๖๔ GB  ซ่ึงรวมราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว
ซึ่งจะขอโอนงบประมาณ จำนวน 10,000.-บาท 

โดยขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
และเงินเพ่ิมตามวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน ๙ อัตรา ดังนี้ 

๑.ปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา 
๒.หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา 
3.นักวิเคราะห์ฯ จำนวน ๑ อัตรา 
๔.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 
๕.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา 
๖.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา 
7.เจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน ๑ อัตรา 
๘.เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา 
๙.นิติกร จำนวน ๑ อัตรา 
 

/เป็นไปตาม... 
 



-36- 

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๘๔๐๘.6/ว๔๖๕๗ ลง
วันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณคงเหลือก่อนโอน
๖.๘๘๓,๙๖๑.๘๔ บาท ขอโอนลด ๑0,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณถือ 
๒,๙๗๓,๙๖๑.๙๔ บาท ปรากฏใน  เทศบัญญัติรายจ่ายหน้าที่ ๕ 

โอนเพิ่มงบประมาณ ดังนี้ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไปงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และหมายเลข 
(ซิมการ์ด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๐.,๐๐๐ บาท ตั้งไว้  0 บาท   ขอโอนเพิ่ม 
๑0,000 บาท คงเหลืองบประมาณ  ถือจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท สำนักปลัดเทศบาล 
จึงเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลดอยฮาง พิจารณาให้ความเห็นชอบโอน
งบประมาณ มาตั้งเป็นรายการใหม่ต่อไป ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่มี หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบ 

ที่ประชุม            -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2  ท่าน 

-  เห็นชอบ                  ๑2  เสียง 

-  ไมเ่ห็นชอบ                -   เสียง 

-  งดออกเสียง               -   เสียง 

5.6  ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่น พ.ศ.................(สำนกัปลัด) 

ประธานสภาฯ   - เชิญสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด   

นางณัฐชกานต์ ฯ - เรียนท่านประธานสภา ดิฉัน นางณัฐชกานต์  ใจกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ขออนุญาตนั่งคะ ตามที่เทศบาลตำบลดอยฮางได้รับหนังสือ ด่วนที่สุด      
ที่ ชร 0023.7/649 ลงวันที ่10 ตุลาคม 2565 จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น แจ้งให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ตามที่
อำเภอเมืองเชียงรายแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๙ ซึ่ง
กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ     ให้ยื่นคำร้องต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งได้ส่ง ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่น  

/ว่าด้วยการ... 
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ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น      
พ.ศ...........สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตามความ 
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น ซ่ึงร่างระเบียบที่เสนอให้ท่านสมาชิกสภาเป็นของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งมาทางเทศบาลเราไม่ได้แก้ไขแต่อย่างใด 
ดังนั้นจึงเสนอเพ่ือให้สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบตามรายละเอียดตามเอกสารที่
ได้แจกให้ท่านสมาชิก คะ 

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

********************** 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน

ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.................  

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ. 2565   
โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ........ ครั้งที.่............เมื่อวันที่ ............
เดอืน................พ.ศ. 2565  จึงให้กำหนดระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.................” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น 

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ หมายความว่า ปลัดเทศบาลและให้หมายความรวมถึง
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล  ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อ
ประธานสภาเทศบาล ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้เทศบาล ดำเนินการจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิน่หรือดำเนินการเชิญขวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้
ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ(จำนวนไม่เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อ  พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่ง 

 

/บุคคลใด... 
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บุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพ่ือประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภา
เทศบาลด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

ให้ประธานสภาเทศบาลตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง  หากตรวจสอบแล้วเห็น
ว่าไม่ถูกต้อง  ครบถ้วนให้แจ้งผู้ประสานงานแกไ้ขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน  ให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและขอให้ตำเนินการต่อไป  
ตามข้อ 5 และให้ประธานสภาเทศบาลมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตาม
ความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง 

ข้อ ๕ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติโดย
ต้องมีสาระและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ 
(ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ  4 วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาเทศบาล                 
ซึ่งประธานสภาเทศบาลอาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้  แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบ
วัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น    
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปดำเนินการเชิญขวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์
ให้เทศบาลดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 7 

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญขวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอ่ืน ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐาน 
การร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
ของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อม
ทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์   

ข้อ 9  ในกรณีที่เทศบาลจัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ  ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้นให้ลงทะเบียน
และยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพ่ือร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 

 

/ข้อ10ผู้... 
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ข้อ ๑0 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติห้องถ่ินต่อประธานสภาเทศบาล 

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความ
แสดงชื่อ ชื่อสกุล  เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่เสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วม
เข้าชื่อ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้เทศบาลด้วยตนเองทางไปรษณีย์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๙ ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ 

ข้อ ๑๑ เมื่อเทศบาลได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เทศบาลออกหนังสือรับรองความถูกต้อง  ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราขบัญญัติการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาเทศบาลรักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่        พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 
 
 

       (นางยุพิน   ธิดาเรือง) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 
 

ประธานสภา   ขอเชิญท่านปลัดฯ 
 
นายสงัด เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ขออนุญาตนั่งครับ ตามท่ีสำนักปลัดได้รับมอบหมายให้นำเรื่องเก่ียวกับ ระเบียบ
สภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ…………….เป็นเรื่องเดียวกันกับระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ซึ่งอยู่ในข้อที่ 4  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้แจ้งให้ท้องถิ่นทั่วประเทศและทุกประเภทของท้องถิ่น เช่น 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งของเราก็เป็นเทศบาลตำบลดอยฮาง ว่าด้วยการ
ดำเนินการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น       
พ.ศ...............ตรงนี้ก็ชัดเจน คอืเป็นแนวทางสำหรับระเบียบนี้ ถ้าสภามีมติ
เห็นชอบก็จะประกาศใช้ได้ครับ ระเบียบนี้เป็นของสภาเทศบาล ไม่ใช่ข้อบัญญัติที่
ต้องให้ผู้ว่าราชการการต้องให้ความเห็นชอบ ใช้มติสภา ประกาศของสภา 
เหมือนกับระเบียบที่เราเคยประกาศเก่ียวกับการเข้ารับฟังการประชุมของ 

 
/ประชาชน... 
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ประชาชนทั่วไปเป็นแนวทางเดียวกัน แต่ระเบียบตัวนี้เป็นส่วนเฉพาะให้ 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถร่วมเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามจำนวนที่
กำหนดไว้ สามารถเสนอชื่อให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติตามระเบียบกฎหมายของ
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ และระยะเวลาต้อง 60 วัน หลังจากสภารับร่าง สภาต้อง
พิจารณา  ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ ข้อกฎหมาย หรือ เทศบัญญัติต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะ
เป็น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา หรอืเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องนั้นเป็นหลัก ประชาชน
อาจมีบ้างส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อย แต่ถ้าระเบียบนี้ประกาศใช้มีความชัดเจนว่า
ประชาชนมีสิทธิที่จะเสนอให้สภาพิจารณาได้นับเป็นเรื่องที่ดีเป็นการเปิดโอกาส
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญการมีส่วนร่วม การสร้างความโปร่งใสเป็นการรับฟังความ
คิดเห็น ของประชาชน ซึ่งเป็นฐานเสียงของทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมนี้ ซึ่งสามารถ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ แต่ขั้นตอนสุดท้ายก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการ
ของสภาพิจารณาตามกระบวนการ ระเบียบนี้เป็นกระบวนการให้ประชาชน
สามารถเสนอมาได้ครับ ซึ่งตามเอกกสารที่จัดส่งไปให้สมาชิกทุกท่าน ซึ่งทุกท่าน
คงได้ศึกษามาแล้ว ซึ่งระเบียบดังกล่าวทางเรามิได้เปลี่ยนแก้ไข จึงขอนำเรียน
สมาชิกสภาทุกท่าน 

 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่มี หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ................ 

ที่ประชุม            -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2  ท่าน 

-  เห็นชอบ                 ๑2  เสียง 

-  ไมเ่ห็นชอบ                -   เสียง 

-  งดออกเสียง               -   เสียง 

5.7 การทำ MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกนำเสนอที่ประชุม 

นายกเทศมนตรี   ขออนุญาตให้ท่านปลัด นำเสนอต่อที่ประชุมครับ 

นายสงัดฯ   บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ของเทศบาลตำบลสันทรายงาม 

  ทำขึ้น ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม 

วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

บันทึกข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้นระหว่างเทศบาลตำบลสันทรายงามกับเทศบาลตำบลดอยฮาง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ภาคีสมาชิก" โดยภาคีสมาชิก 
 

/ได้ตกลง... 
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ได้ตกลงกันให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่การให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอย มีชื่อว่า "โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าเทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเขียงราย"  โดยมีรายละเอียดของความตกลงดังนี้ 
1. เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก 

๑.๑ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูป 
พลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเขียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
ต้องได้รับการสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเท่าท่ีอยู่ 
ของแต่ละสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ และเมื่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งให้ความเห็นชอบตามบันทึกข้อตกลงแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องผูกพันตาม
บันทึกข้อตกลงจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัน ทึก
ข้อตกลง แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น ๆ ก็ตาม 

๑.๒ การลงนามในบันทึกข้อตกลงต้องกระทำตามโดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งนั้น ๆ ที่เป็นภาคีสมาชิก และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ การตกลงเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้มีการบริหารจัดการขยะ     

มูลฝอยชุมชนโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมระดับจังหวัด ดังนี้ 
๒.๑.๑ เพ่ือให้มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าใน 

ภาพรวมตามนโยบายกำจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย และเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนบริการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงราย ระยะ ๕ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 

๒.๑.๒ เพ่ือรวบรวมขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด 
เชียงรายไปกำจัดอย่างถูกหลักการมาตรฐานวิธีปฏิบัติตามหลักการสากลและหลักวิชาการ 

๒.๑.๓ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดการ 
ชับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๔ เพ่ือลดปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่มีผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมในอนาคต 

๒.๑.๕ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสะอาดและเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในชุมชน 

๒.๑.๖ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อและประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน 
๒.0๑.๗ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ จังหวัดเขียงรายอย่างยั่งยืน 

๒.๒ เพ่ือให้การดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยการ 
รูปเป็นงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นไปเพ่ือตอบสนอง
ต่อความพึงพอใจของประชาชน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ 
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๓. ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลง 
การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะ 
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงาน
แบบครบวงจรหวัดเชียงราย ให้มีระยะเวลา ๒๕ ปี และหากมีการขอแก้ไขบันทึกข้อตกลงการขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการและการสิ้นสุดข้อตกลงตามบันทึกข้อตกลงให้ถือเป็นความตกลงร่วมกัน
ของภาคีสมาชิกและปฏิบัติ ตามนัย   ข้อ ๖ , ๘ และข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการทำความตกลงร่วมมือกันถัดทำบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 2๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม     
(ถ้ามี) ซึ่งรอการแก้ไขบันทึกข้อตกลงและการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจะกระทำได้หลังจาก
การดำเนินการผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี ของระยะเวลาการทำข้อตกลงตามบันทึกข้อตกลง 
เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อโครงการฯ โดย
อาศัยมติเสียงของภาคีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งชองภาคีสมาชิกทั ้งหมดและต้องขอ
ความเห็นรายท้องถิ่น 
๔. การวางแผนการดำเนินการ 

๔.๑ ให้คณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ กำหนดทิศทางและจัดทำแผนการดำเนินงาน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบล สันทรายงาม 
จังหวัดเขียงราย โดยนำข้อมูลและสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่มาวิเคราะห์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน 

๔.๒ ให้ภาคีสมาชิกรายงานแผนการดำเนินงานต่อสภาของแต่ละองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทราบและรับรอง 

๔.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นภาคีสมาชิกแต่ละแห่งนำกิจกรรมโครงการบรรจุ 
ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกและจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย
การแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัดเชียงราย ในส่วนความรับผิดชอบตามที่กำหนดเป็นกรอบไว้
ในแผนการดำเนินงาน และจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายตามกิจกรรมโครงการในความรับผิดชอบและ
เบิกจ่ายเงินให้แก่เทศบาลตำบลสันทรายงาม หรือตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความ
ร่วมมือฯ กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

๔.๔ ให้เทศบาลตำบลสันทรายงาม เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ 
๔.๕ กำหนดให้เทศบาลตำบลสันทรายงามเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอกชนโดยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามระเบียบที่เก่ียวข้องมาบังคับใช้ 

๕. ขอบข่ายและกิจกรรมของการจัดทำบริการ 
การจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็น 
พลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย มีขอบข่ายและกิจกรรมของการจัดทำ
บริการสาธารณะที่ครอบคลุมภารกิจ ดังนี้ 
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๕.๑ สนับสนุนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็น 
พลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเขียงราย ณ บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย 

๕.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลสันทรายงามกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอ่ืนในพ้ืนที่จังหวัดเขียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ในการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกัน โดย
นำขยะมูลฝอยมากำจัดภายในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
จังหวัดเชียงราย 

๕.๓ สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะการลดและคัดแยกชยะมูลฝอยชุมชนจากตน้ทาง 

๕.๔ สนับสนุนขยะมูลฝอยที่จัดเก็บจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดทำระบบ 
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯ 

๕.๕ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็น 
พลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย ให้ประชาขนในพื้นที่ได้รับทราบถึงผล
และแนวทางในการดำเนินงาน 

๕.๖ การกำหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงสามารถ 
ใช้บริการการกำจัดชยะมูลฝอยได้ 

๕.๗ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในการ 
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นสำคัญ 

๕.๘ ในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมต้องคำนึงถึงความจำเป็นต่อการจัดบริการ 
สาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถจัดทำร่วมกันได้ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกจะต้องดำเนินกิจกรรมที่ได้ทำการตกลงร่วมกันแล้วไม่
ดำเนินการเอง เว้นแต่กิจกรรมนั้นได้ดำเนินการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่แล้ว และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการได้คุ้มค่าและมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าการดำเนินงานจัดทำบริการ
สาธารณะด้านการบริการจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าวที่ทำร่วมกัน 
๖. ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเทศบาลตำบลสันทรายงาม             
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขอบเขตพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
๗. โครงสร้างและระบบการบริหาร 

๗.๑ โครงสร้างการบริหารงาน 
๗.๑.๑ ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลสันทรายงามกับ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ให้มี
การบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการและให้มีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
สมาชิกเข้าร่วมเป็นกรรมการ  แห่งละ 1 คนคือ นายกเทศมนตรี/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

/7.1.2เมื่อได้... 
 



-44- 
 

๗.๑.2 เมื่อได้ตัวแทนจากแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกครบแล้ว 
ให้จัดตั้งขึ้นเป็นคณะกรมการบริหารความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกเทศบาลตำบลสันทราย
งามเป็นประธานฯ และภาคีสมาชิกเป็นกรรมการ โดยมีปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงามหรือผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ เป็นครั้งแรก 

7.1.3 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว 
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ ฯ ร่วมกันกำหนดรายละเอียดอำนาจหน้าที่ที่จะต้อง 
กระทำร่วมกันและอาจให้การปรับปรุงให้เป็นระยะตามรายละเอียดในรายการดังกล่าว พร้อมทั้งให้
มีรายงานให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งทราบและอนุมัติ 

7.1.4 ให้คณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ มีอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการ 
มอบหมายให้ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาคีสมาชิกปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานต่าง  ๆ ของศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัดเชียงราย  ภายใต้อำนาจหน้าที่ ที่
ได้ตกลงร่วมกันและเป็นมติของคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ ให้สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ต้อง
ไม่กระทบต่ออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่
กำหนดให้ดำเนินการไปตามนั้น 

7.1.5 ในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ดำเนินการตามนโยบายที่ 
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ ให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติการตามแนวนโยบายดังกลา่ว  
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ ฯ สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่เข้าร่วมดำเนินการตามแนวนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่
คณะกรรมการบริหารความ ร่วมมือฯ กำหนดก็ได้ 
๗.๒ อำนาจหน้าที่ 

๗.๒.๑ อำนาจหน้าที่การบริหารงาน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัดเชียงราย 
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้ตกลงจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันให้
แล้วเสร็จ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 

๑) ผลสัมฤทธิ์ด้านกรอบเวลาให้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ 
๒) ผลสัมฤทธิ์ด้านความพึงพอใจของประชาชน การตอบสนองต่อปัญหาและ 
แก้ไขปัญหาได้ทันต่อความต้องการของประชาชน การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน 
๓) ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ มีความประหยัด คุ้มค่าต่อ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
เป็นภาคีสมาชิกในผลสัมฤทธิ์ข้างต้นซึ่งจะต้องดำเนินงานให้มีผลสัมฤทธิ์มากกว่า
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการเอง 
๔) ให้คณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ กำหนดรายละเอียดและทำข้อตกลง 
เกี่ยวกับบทบาทของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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๗.๒.๒ ประธานคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ อำนาจในการกำกับดูแล สั่งการ  
และมอบหมายงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัด
เชียงราย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิก เพื่อดำเนิ่นการให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ 

๗.๒.๓ ที่ตั้งของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัด 
เชียงราย ให้เป็นไปตามท่ีเทศบาลตำบลสันทรายงามกำหนด 

๗.๒.๔ การดำเนินการภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ 
บริหารความร่วมมือฯ กำหนด  ทั้งนี้ การกำหนดโครงสร้างและบริหารงานดังกล่าว ให้ท้องถิ่น
จังหวัดเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ 
๘. งบประมาณและการบริหารงบประมาณ 

๘.๑ ในการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เอกชนเป็นผู้
ลงทุน ๑00% และเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอยหลังก่อสร้างเสร็จ 
รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณเทศบาลตำบลสันทรายงาม พ้ืนที่ตั้ง สถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอย 
8.2 ให้ภาคีสมาชิกตั้งงบประมาณรายจ่ายของตนเอง ให้แก่เทศบาลตำบลสันทรายงาม 
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นระยะปีต่อปีของปีงบประมาณรวมเป็นระยะเวลา  
๒๕ ปี โดยมีอัตราค่ากำจัดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ยกเว้นขยะติดเชื้อ ขยะ
อันตรายและขยะจากอุดสาหกรรม) ในอัตรากำจัดตันละ ๕00.-บาท ขึ้น% ทุก ๆ ๓ ปี 
ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงนิให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ 
กำหนดให้เป็นอย่างอ่ืน 
8.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดรับการตรวจสอบของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเพื่อ
กิจกรรมของโครงการฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และท้องถิ่นจังหวัดสามารถเป็นที่
ปรึกษาและให้คำแนะนำภาคีสมาชิกได้ 

9. การประชุมและการตัดสินใจ 

๙.๑ ให้มีการประชุมประสานงานกันอย่างเป็นทางการของภาคีสมาชิก การวินิจฉัยชี้ขาด
ให้กระทำโดยการลงมติอาศัยเสียงข้างมาก ตลอดจนให้มีการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน 
๙.๒ การประชุมดังกล่าวเพ่ือเป็นการอนุมัติ ติดตาม ประเมินผล ร่วมกันแก้ไขปัญหา
จัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
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๙.๓ การตัดสินใจลงมติต่าง ๆ ให้ถือตามเสียงส่วนใหญ่ โดยมติดังกล่าวจะต้องมาจากการ 
ประชุมของคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ ครบองค์ประชุม ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินให้
คำนึงถึงกรณีฉุกเฉินว่ามีระดับมากน้อยเร่งด่วนเพียงใด ทั้งนี้การวินิจฉัยและการตัดสินใจ
ใด ๆ ให้เป็นดุลพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ และให้ท้องถิ่น
จังหวัดเป็นที่ปรึกษา 
๙.4 การตัดสินใจลงมติต่าง ๆ ให้ถือตามเสียงส่วนใหญ่ โดยมติดังกล่าวจะต้องมาจากการ 
ประชุมของคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ ครบองค์ประชุม ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินให้
คำนึงถึงกรณีฉุกเฉินว่ามีระดับมากน้อยเร่งด่วนเพียงใด ทั้งนี้การวินิจฉัยและการตัดสินใจ
ใด ๆ ให้เป็นดุลพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ และให้ท้องถิ่น
จังหวัดเป็นที่ปรึกษา 
๙.5 ให้ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายงามหรือผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ 
9.๕ จัดให้มีการประชุมประจำปีเพื่อสรุปผลการคำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความ
ร่วมมือฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิก ท้องถิ่นจังหวัดหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการจัดการขยะมูลฝอย 
๙.๖ การประชุมให้ถือรูปแบบการประชุมทั่ว ๆ ไป 

10.การตรวจเงินและประเมินผลงาน 

๑๐.๑ ให้การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.6๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 
๑0.๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกท่ีได้รับมอบหมาย 
ดำเนินงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ  ไม่สามารถปฏิบัติตามบันทึก
ข้อตกลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวแจ้งสาเหตุ/ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่คณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ ทราบ เพ่ือแก้ไข
บันทึกข้อตกลงและหรือดำเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
10.๓ เมื่อครบรอบการดำเนินงาน ๑ ปี ของความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสันทรายงาม จังหวัดเชียงราย ให้ภาคีสมาชิก
ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไปรับทราบ 

11.การแก้ไขบันทึกข้อตกลง 

๑๑.๑ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท่ีเป็นภาคีสมาชิกมีความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของข้อตกลง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริหารความ 
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ร่วมมือฯ รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนที่การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความร่วมมือ ฯ จะดำเนินการพิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงข้อตกลง แต่จะต้องไม่เป็น
ส่วนของเนื้อหาสาระสำคัญในบันทึกข้อตกลงและเมื่อคณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ 
เห็นชอบร่วมกันในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ตกลงกันนั้น 
๑๑.๒ การจัดทำข้อแก้ไขบันทึกข้อตกลง จะกระทำได้ต่อเมื่อบันทึกข้อตกลงมีผลแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจากท้องถิ่นจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไข
บันทึกข้อตกลง 

12. การยกเลิกบันทึกข้อตกลง 

๑๒.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะยกเลิกข้อตกลง จะต้องแจ้งให้ 
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือฯ รับทราบเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
๑๒.2 การยกเลิกบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
ภาคีสมาชิกทุกแห่ง แจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบและผู้กำกับ
ดูแลตามกฎหมายอนุมัติ 
๑๒.๓ ในกรณีการเข้า/การออก/การเพ่ิมสมาชิก/การบอกเลิกบันทึกข้อตกลงขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกของโครงการฯ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
การบริหารความร่วมมือฯ โดยมีมติเห็นชอบจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะ
กรรมการบริหารความร่วมมือฯ ทั้งหมด 

13. ปริมาณขยะมูลฝอย 
ปริมาณขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันไว้ในบันทึก 
ข้อตกลงฉบับนี้คือจำนวน...๔.๕....ตัน / วัน 

14. การขนส่ง 
๑๔.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำขยะมูลฝอยที่จะเข้ารับการกำจัดตามบันทึก
ข้อตกลงแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
๑๔.๑.๑ กลุ่มส่งตรง คือกลุ่มที่มีระยะการขนส่งไม่เกิน ๔0-๕0 กิโลเมตร จะให้นำรถ 
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากำจัดตรง ณ พ้ืนที่ตั้งโครงการฯ เทศบาล
ตำบลสันทรายงาม 
๑๔.๑.๒ กลุ่มส่งท่ีสถานีขนถ่าย  โดยทางเทศบาลตำบลสันทรายงามได้มีการกำหนดให้ 
เอกชนผู้ให้รับคัดเลือกต้องมีการจัดตั้งสถานีขนถ่ายจำนวน ๒-๓ แห่ง ซึ่งคาดหมายว่า 
สถานีขนถ่ายดังกล่าวจะตั้ง ณ บริเวณ อำเภอเมือง, อำเภอแม่จันและอำเภอเชียงของ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการขนส่งขยะมูลฝอยของภาคีสมาชิกที่มีที่ระยะห่างไกลจาก
พ้ืนที่ตั้งโครงการฯ โดยจะสามารถนำขยะมูลฝอยไปส่ง ณ สถานีขนถ่ายที่ใกล้เคียงได้ตาม
ความสะดวกและเหมาะสม ทั้งนี้จะมีการตรวจนับ ชั่งน้ำหนักของขยะมูลฝอยที่ตาชั่ง ณ 
บริเวณศูนย์ขนถ่ายให้ เป็นที่เรียบร้อย "ทั้งนี้ที่ตั้งของสถานีขนถ่ายข้างต้นอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้ในอนาคต 
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๑๔.๒ มาตรฐานรถขยะมูลฝอยในการขนส่ง จะต้องเป็นรถที่ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.
ขนส่ง ทางบกและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน ทั้งตามเส้นทางขนส่ง 
และในพ้ืนที่ ซึ่งหากรถขนส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ดังกล่าว ทางผู้ดำเนินโครงการจำกัดขยะมูลฝอย ขอสงวนสิทธิในการไม่รับกำจัดขยะมูล
ฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จนกว่าจะมีการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
๑๕.ข้อตกลงอ่ืน ๆ 

ความตกลงใดที่มิได้กำหนดไว้ในบันทึกการทำความตกลงนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำ 
ความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะให้แก่องค์กรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

๑๖.การลงนามในบันทึกข้อตกลง 

บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการบริหาร์จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรปูเป็นพลังงานไฟฟ้า จังหวัด
เชียงราย ได้จัดทำข้ึนจำนวนเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีร่วมกันทำความตกลงมี
ข้อความถูกต้องตรงกัน แต่ละฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้วและเพ่ือเป็นการแสดงถึงความ
รับผิดชอบร่วมกัน แสดงถึงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินจัดทำบริการสาธารณะด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจึงได้ลงลายมือชื่อและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ร่วมกันไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และให้มีผลนับแต่วัน
ถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงทุก
แห่งให้ความเห็นชอบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีร่วมทำบันทึกความตกลงร่วมมือ
บันทึกนี้ไว้ฝ่ายละฉบับแล้ว   

นายกนายกเทศมนตรี     มอบปลัดฯชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งครับ 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านปลัดฯ 

นายสงัด ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก            
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตท่านประธานฯนั่งครับ สำหรับระเบียบ
วาระที่ 5.9 การทำ MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารในมือสมาชิกสภาทุก
ท่าน ซึ่งหลายท่านในที่นี่ก็เคยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการ
บริหารจัดการขยะ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก และเทศบาลตำบลดอยฮาง ตาม
หนังสือจากเทศบาลตำบลสันทรายงาม ที่ ชร 56201 / ว 176 ลงวันที่ 20 
กันยายน 2565 เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถ ิ ่น ในเขตจ ั งหว ัด เช ียงราย  โดยการแปรร ูปเป ็นพล ั งงาน ไฟฟ้า              
เทศบาลตำบลสันทรายงาม  

 
  /ได้รับบันทึก... 
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ได้รับบันทึกข้อตกลงในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย (MOU) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้
การร่วมกลุ่มพื้นที่การให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปร
รูปเป็นพลังงานไฟฟ้าตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จึงขอความ
ร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมภาคีสมาชิกรวมกลุ่มพื้นที่ด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (MOU) ได้นำเข้าประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือให้
สภาท้องถิ ่นให้ความเห็นชอบ ตามบันทึกข้อตกลง  (MOU) ซึ ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า
ในการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ให้
คณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ให้คำแนะนำราชการ
ส่วนท้องถิ่นใหนการจัดทำข้อเสนอเพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือ
ผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบ โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด
หัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอในเรื่อง เห็นควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตาม MOU 
รายละเอียดดังนี้ 

นายสุเทพฯ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ สำหรับเรื่องขยะ กระผมอยากเรียนถามว่า
กรณีขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่บนดอยหรือไม่ อย่างเช่น เขตป่าไม้ บนดอย จะ
ทำอย่างไร อย่างเช่นพ้ืนที่สีเขียว เขาจะข้ึนไปเก็บหรือไม่  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านปลัดฯ 

นายสงัดฯ   ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลดอยฮาง
ต้องเป็นบริการซึ่งครอบคลุมในพื้นทั้งหมด ส่วนวิธีดำเนินการต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริง
พ้ืนที่อีก 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบการทำ MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  

ที่ประชุม            -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2  ท่าน 

-  เห็นชอบ                  ๑2  เสียง 

-  ไมเ่ห็นชอบ                -   เสียง 

-  งดออกเสียง               -   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖    เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ เชิญท่านรองเกษม 

 

/รองประธาน... 
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รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตนั่งครับ เรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร
และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมมีเรื่องที่จะนำเรียนและปรึกษา เรื่อง 1 เกี่ยวกับ
บ่อน้ำพุร้อน กระผมได้รับการประสานจากนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเกี่ยวกับการ
ที่พนักงานใช้เครื่องเป่าลมเป่าไม้ เครื่องตัดหญ้า ส่งเสียงดังรบกวนขณะพักผ่อนที่
บ่อน้ำร้อน อยากเสนอให้แก้ไขพนักงานทำงานตอนเช้าหรือเย็นตอนที่ไม่มี
นักท่องเที่ยว เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับเครื่องฉีดน้ำซึ่งทางพนักงานได้แจ้งมาว่าเสียบ่อย
มาก หากมีงบประมาณอยากให้ซื้อเครื่องใหม่ อย่างดีไปเลย เรื่องท่ี 3 เกี่ยวกับ
ถนนหมู่ที่  7 บ้านโป่งน้ำร้อน โครงการในปีงบประมาณ 2565 เรายังไม่ได้
ผู้รับเหมาหรือยังไม่ได้ทำ  

ชาวบ้านมาสอบถามผมว่างบปี2565 สท.เกษม  เอาไปกินแล้ว อยากให้บริหาร
ช่วยเร่งให้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก 

นายกเทศมนตรี ครับขอขอบคุณท่านรองเกษม ที่ช่วยรับฟังปัญหาเพื่อมานำแก้ไขร่วมกัน 
 เรื่องท่ี 1 เรื่องเครื่องเป่าลม เครื่องตัดหญ้า ทางคณะบริหารจะเข้าตรวจสอบอีก

ที และขอเชิญฝ่ายสภาร่วมด้วยครับ อยากให้เข้าไปดูพร้อมกัน ท่านสมาชิกท่าน
ใดว่างขอเชิญครับ 2 เครื่องฉีดน้ำให้ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบอีกทีโดยให้ทำตาม
ระเบียบของการจัดหาพัสดุ ขอขอบคุณครับ เรื่องที่ 3 เรื่องของถนนหมู่ที่ 7 ที่
ได้รับรายงาน คือ ช่างที่คุมงานได้ลาออกจากราชการ ต้องมาแต่งตั้ง
คณะกรรมการใหม่ ขั้นตอนคือ รอผู้รับเหมา ซึ่งคงจะเร็วๆนี้ ซึ่งข้ันตอนนี้
โครงการหมู่ที่ 6 จำนวน 3 โครงการ คือบ้านผาเสริฐใน บ้านจะจ๋อ และจะเด้อ 
ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อย แต่ทางเทศบาลจะขอขึ้นไปดูถนนของ หมู่ที่ 7 พร้อมกัน
ไปเลย ซึ่งมีผู้รับเหมามาดูหลายคนก็ไม่สามารถทำได้เพราะเป็นภูเขา ขอ
มอบหมายให้ท่านรองโพธงค์ ดำเนินการครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ สท.จีรศักดิ์ 

นายจีรศักดิ์ ท่านประธานสภา ขออนุญาตนั่งครับ จะขอคณะบริหารและสมาชิสภาทุกท่าน
ครับ 1 เรื่องบ่อน้ำร้อน อยากให้มีการติดกล้องวงจรปิดที่บริเวณเคาน์เตอร์เก็บ
เงินและขายบัตร เพ่ือจะได้รู้ความเคลื่อนไหวของพนักงาน และนักท่องเที่ยวทีม่า
ติดต่อใช้บริการ เคยมีปัญหาเรื่องการเงินกับใบเสร็จไม่ตรงกัน 2. อยากให้แก้ไข
สระรวมที่มีกระเบื้องแตก มีนักท่องเที่ยวโดนกระเบื้องบาด ขอทางกองช่างช่วย
เข้าไปแก้ไข 3. ขอเรียนถามเรื่องท่อระบายน้ำถนนเส้นทางไปผาเคียว จะเด้อ 
ตอนนี้น้ำเอ่อขึ้นมา ชาวบ้านผาเคียวฝากมาครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านรองเกษม 

 

 

/รองประธานสภาฯ... 
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รองประธานสภาฯ ขออนุญาตเสริม สท.จีรศักดิ์ เรื่องการติดกล้องวงจรปิด พนักงานได้ประสานมาว่า
มีของตรงที่เคาน์เตอร์หาย เช่น ตรายาง อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบการทำงานซึ่งเรา
รู้ตัวคนทำ แต่ไม่มีหลักฐานเพราะอยู่ในพ้ืนที่ของเขา ถ้ามีกล้องวงจรปิดก็จะช่วย
เป็นหลักฐานได้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ สท กฤตภรณ์ ขอเสริมเรื่องบ่อน้ำร้อน จากที่เคยพาญาติไปใช้บริการในห้อง
แช่ส่วนตัว พ้ืนทางเดินจะมีตะไคร้น้ำทำให้ลื่นกลัวนักท่องเที่ยวลื่นล้ม ขอให้แก้ไข
ด้วยคะ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกคะ 

นายกเทศมนตรี เรื่องบ่อน้ำร้อนเป็นไฮไลท์ของตำบลดอยฮาง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แจ้งปัญหา
มา ในส่วนของกล้องวงจรปิดขอสอบถามทางเจ้าที่เราได้มาร์กจุดติดตั้งกล้องไหม
ครับ 

นายสงัด ขออนุญาตครับ ในเรื่องกล้องเทศบาลขอไป 3 จุด  ไม่แน่ใจตรงเคาน์เตอร์จะมี
ไหม และตรงเคาน์เตอร์จะใช้กล้องแบบไหนดี เพราะเกี่ยวข้องกับหลายอย่าง ซึ่ง
อย่างตอนนี้ศูนย์เด็กเล็กของเทศบาลติดตั้งเกือบเสร็จหมดแล้ว มีจอเรียบร้อย แต่
กล้องที่จะขอติดบ่อน้ำร้อนกำลังทำเรื่อง ต้องมีไวไฟว์จะติดปี 2566 และ CCTV 
อีกสามหมู่บ้าน เพราะตรงนี้ไม่สามารถโยงมาถึงเทศบาลได้ ก็คงเอาไว้ในหมู่บ้าน 
ปัญหาคือบางหมู่บ้านยังไม่พร้อม แต่ทั้งนี้คงต้องเปลี่ยนระบบ ส่วนในเรื่องกล้อง
ของบ่อน้ำร้อน ท่านนายกก็มอบหมายให้ทางสำนักปลัด และกระผมเองกำลัง
ศึกษาว่า เราจะติดกล้องแบบไหน ติดแล้วจะพ่วงจอไว้ตรงไหน มีปัญหาอีกหลาย
อย่าง แต่ที่ขอติดทำโครงการไปแล้ว 4 หมู่บ้าน ตัวนี้ข้อมูลไม่เกินวันที่ 16 งบที่
ได้มาป ี 2566 ทั้งข้างบนและข้างล่าง  ซึ่งตอนนี้ก็ทำร่างขอบเขตเพ่ือประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป เพราะจะต้องมีจออะไรหมด ถ้าติดจะเอาไว้ไหน ระบบความ
ปลอดภัยต้องขอดูอีกที และท่านนายกก็ได้แจ้งมายังพนักงานแล้ว จึงขอแจ้งให้
ท่านที่เสนอความคิดเห็นมาทราบครับ 

นายกเทศมนตรี ฝากดูงบที่ทาง อบจ.มาตั้งที่ค้าง ว่าเราจะต้องมารื้อใหม่อีกไหม กระผมก็ติดตาม
ทาง อบจ.แล้วว่าจะได้เมื่อไหร่ ทางเลขา อบจ.ก็ยืนยันมาแล้วว่า ประมาณ เดือน 
กุมภาพันธ์-มีนาคม  ก็จะติดตามต่อไป เพราะทาง อบจ.แจ้งมาว่าอยู่ในแผน
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการซ่อมแซมได้งบประมาณตัวนี้มาบ่อส่วนรวมต้องรื้อ
หมดครับ เพราะต้องทำตามแบบของเขา ในส่วนของเรื่องท่อ ขอให้รองโพธงค์
ชี้แจงต่อไป 

นายโพธงค์ฯ ครับ เรียนประธานสภา ขออนุญาตนั่งครับ เรื่องของท่อในส่วนของบ้านจะเด้อได้
ดำเนินการหาผู้รับเหมาคู่สัญญาอยู่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกไหม ขอเชิญ สท.สุเทพ 

 

/สท.สุเทพฯ 
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สท.สุเทพฯ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตนั่งครับ คณะผู้บริหารสมาชิก
สภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ที่
ได้ช่วยกันซ่อมถนน ซึ่งวันนั้นกระผมติดภาระกิจมีพ่อหลวงบ้านและผู้ช่วยมาร่วม
ซ่อมด้วย ทีนี้ชาวบ้านสอบถามมาว่าที่ทำถึงแค่อุทยานที่เหลือถนนก็เละ เป็นหลุม
เป็นบ่ออยู่แล้วทำอีกนิดเดียวก็จะถึงผาเคียวแล้ว อยากให้ซ่อมให้จนสุดทาง ซึ่ง
ชาวบ้านบอกว่าหากจะให้ชาวบ้านซ่อมเองก็รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่ง
สามารถแจ้งมาด้วยที่กระผมหรือท่ีพ่อหลวงก็ได้ในการซ่อมแซมถนน อีกเรื่องกับ
เรื่องไฟก่ิงโซล่าเซลล์ที่ท่านนายกได้ของบประมาณจากหน่วยงานอื่นมานั้น ถ้า
เกิดว่าถึงเวลาสามารถย้ายจุดได้ ที่ชาวบ้านร้องขอมาคือ ไฟฟ้าก็ไม่มี แต่หากว่ามี
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไปใช้ในหมู่บ้านจะช่วยบรรเทาได้มาก ถ้าหากกรณีที่สามารถ
โยกย้ายได้เคลื่อนที่ได้หมดสัญญา หรือสิ้นสุดสัญญา สามารถย้ายได้หากมี
ช่องทางขอให้ทางเทศบาลพิจารณา ขอสมาชิกทุกท่าน ขอความเห็นใจเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ตัวนี้จะมีบางจุดที่ติดตั้งไว้เฉยๆ คือตั้งแต่ หมู่ 5 ขึ้นไป ที่ไม่มี
บ้านคนเป็นสวน ประมาณ 10 กว่าต้น ผมมองว่าไม่ได้ใช่ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
ไม่มีคนสัญจร วันหนึ่งมีรถวิ่งไม่ถึง 10 คัน อยากให้ความสำคัญนำไปใช้ใน
หมู่บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไฟฟ้าเราไม่มีใช้ ได้ตัวนี้มาช่วยบรรเทาไปก่อน ดูดี
มีประโยชน์กว่าเยอะ ขออนุญาตสมาชิกพิจารณาตัวนี้ด้วยขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายก  

นายกฯ ขออนุญาตท่านประธานสภา ในเรื่องข้อระเบียบตัวนี้กระผมขอศึกษาและปรึกษา
กับท่านปลัดฯเรื่องระเบียบว่าจะสามารถโอนย้ายได้หรือไม่ ส่วนนี้ขอให้ ผอ.กอง
ช่างอธิบายครับ 

นายวรพจน์ ขออนุญาตครับ ตัวไฟฟ้าโซล่าเซลล์ สัญญา 2 ปี แต่ภายใน 1 ปี จะตรวจคืนเงิน
ค้ำประกัน แต่การรับประกัน 2 ปี เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะย้าย สืบเนื่องจาก
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์จุดที่เพ่ิมเติมจะอยู่ในชุดที่นายกขอมาเพ่ิมเติมอยู่ในงบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจปี 2567 ที่กำลังจะทำน่าจะอยู่กระผมไม่ได้ไปสำรวจ คณะ
สมาชิกสภาน่าจะไปกับช่างแก้วหรือป่าว เพราะว่าโครงการลงหลายๆที่มาก 

นายสงัดฯ เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตนั่งครับ โซล่าเซลล์นี้หมดระยะประกันสัญญา
หรือยัง ขอให้กองช่างตรวจสอบอีกครั้งว่าหมดสัญญาหรือยัง กระผมขอนำเรียน
แบบนี้ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์คือทรัพย์สินของเทศบาลอยู่แล้ว ถ้ามีเหตุจำเป็นเรา
สามารถเคลื่อนย้ายได้ นายกเป็นตัวแทนของเทศบาล หากได้รับเรื่องความ
เดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน ท่านสามารถตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ร่วมกัน
กับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสภา ร่วมกับทางหมู่บ้านพิจารณา ถ้ามีความเหมาะสมก็
สามารถดำเนินการได้  แต่ขอไปเช็คดูประกันสัญญาอีกที ถ้าย้ายระหว่างประกัน
สัญญา ปัญหาก็คือถ้าเกิดชำรุดเสียหายขึ้นมา มันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เขา ถ้าแตกหรือร้าว เขาจะอ้างว่าเกิดจากระหว่างการขนย้ายแต่ถ้าหากหมด
ระยะสัญญาก็ข้ึนอยู่กับท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของ ส่วนเราจะเอาไปตั้งจุดไหน 

/เพราะบาง... 
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เพราะบางจุดไม่ได้เกิดประโยชน์บางจุดอาจแก้ไขปัญหาได้หลายปัญหา ไม่ว่าจะ
เรื่องเส้นทางคมนาคม การเกิดอาชญากร บางจุดอาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นการ
แก้ไขปัญหาอีกช่องทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุจำเป็นก็สามารถทำได้ เป็น
อำนาจของท่านนายก เพียงแต่ว่าควรมีคณะกรรมการมาดูแลเรื่องความเหมาะสม 
มีการไปสำรวจ ประชุม มีความคิดเห็นร่วมกัน ฝากพ่ีรัช ผอ.คลังดูเรื่องระยะ
ประกันสัญญาด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี ขอบคุณครับ ขอเสนออีกอย่างถ้าหากย้ายได้ขอให้เช็คดูว่าที่จะย้ายไปจะไปทับ
ซ้อนกับจุดที่จะติดตั้งใหม่หรือไม่ ฝากให้ดูตรงนี้ด้วย 

ประธานสภาฯ เชิญท่านรองสัญญา  

นายสัญญา เรียนท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตนั่งครับ ท่านประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ  

สมาชิกสภาทุกท่านที่ช่วยกันซ่อมถนน สำเร็จลุล่วงไปแล้ว ถนนที่ว่ายังซ่อมไม่
หมดทั้งสายทางหากจะซ่อมเองปูนก็เหลือไม่เยอะแล้ว   สท.จีรศักดิ์และพ่อหลวง
หมู่ที่ 7 รับไปซ่อมเองในส่วนที่ตกค้างขอให้ทางกองช่างประเมินก่อนว่าคงค้าง
เส้นใด จุดใด จะได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภา ฝ่ายปกครองอีกครั้ง เพ่ือ
ดำเนินการในวันต่อไป ขอชี้แจงในที่ประชุมเท่านี้ครับ  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่าน สท.บุญเลิศ 

นายบุญเลิศ ขอบคุณท่านประธานสภา ขออนุญาตนั่งครับ ขอสอบถามโครงการของหมู่ 1 ที่
ขึ้นบอร์ดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของท่านนายก รางระบายน้ำน่าจะไม่ได้
เปลี่ยนเพราะหมู่ที่ 1 เปลี่ยนจากฝั่งตะวันตกเป็นตะวันออก 3 จุด คงจะ
เปลี่ยนเป็นช่วง ๆ ทั้ง 6 ช่วง  ที่ชี้แจงผลงานของนายก แต่ในรายการยังไม่
เปลี่ยน ขอชี้แจงตัวนี้ ตอนนี้ชาวบ้านฝากถาม เรื่องถนนที่เราได้งบมาจาก สจ.
เดช ที่ลงหินคลุกบดอัด ซอย 3 ถึงซอย 9 ว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่ อยาก
สอบถามว่าจะเข้ามาทำประมาณไหน และโครงการที่ว่านายกได้พูดกับชาวบ้าน
หลายครั้ง ว่าที่เทถนนจาก หมู่ที่ 3 สามแยกหน้าวัดไปถึงดอยอินทรีย์โคกหนอง
นาโมเดล เมื่อก้ีบอร์ดขึ้นสี่ล้านกว่า ถนนยางมะตอยอันนี้จะเขามาทำเมื่อไหร่ 
ชาวบ้านก็ถามพาไปวัดถนนหลายรอบเม่ือไหร่จะดำเนินการ ขอสอบถามแค่นี้ 

นายกเทศมนตรี ครับเรื่องที่ 1 ถนนของ สจ.จะประสานให้ว่าจะเข้ามาดำเนินการเมื่อไหร่ ในส่วน
ของถนนแอสฟัลท์ติกท่ีได้งบมาจากเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นงบเร่งด่วน ทาง
ท้องถิ่นจังหวัดบอกว่าตำบลไหนที่ยังหาคู่สัญญาไม่ได้ให้นำงบมาคืนคือยกเลิก
สัญญา หากว่าเราทำไม่ทันงบก็จะตกทันที ปรากฏว่าดอยฮางก็ยังไม่ได้คู่สัญญา
เพราะว่าถ้าไม่ทันภายในวันที่ 30 งบก็ต้องตกไปมีอยู่พันสี่ร้อยกว่าตำบลที่ของบ
ไป มีตกเกือบครึ่ง เพราะมีการตัดงบทันทีที่ไม่มีคู่สัญญา มีของตำบลดอยฮางตก 
แต่ของตำบลท่าสายทันพอดี ของดอยฮางเกินมา 2วัน ของเราไม่ทันงบเลยตกไป 

/กระผมยอม... 
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กระผมยอมรับว่าเครียดมาก โทรไปสอบถามเขาว่าทำไมต้องตัดงบเข้าใจว่าจะ
ดำเนินการได้ภายในเดือน มีนาคม มันเป็นงบฉุกเฉินถ้าไม่ทันก็ต้องคืน  บอกว่า
ไม่เป็นไร ปี2566 ให้ของบตัวนี้ไปอีกครั้ง โดยใช้ที่สำรวจเดิม พิกัดเดิม ขอเข้าไป
ใหม่ ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนและขอท่านปลัดช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 

นายสงัดฯ เรียนประธานสภา ขออนุญาตนั่งครับ  สำหรับงบเศรษฐกิจฐานรากซึ่งท่านนายก
ได้เรียน ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน ขอนำเรียนว่าในส่วนของนายกก็ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพราะท่านมีหน้าที่ของบประมาณมา  ซึ่งท่านได้ประสาน
ขอมาแล้วและก็สำเร็จลุล่วงแล้ว ส่วนการจัดการเป็นหน้าที่ของกระผมและผู้
ปฏิบัติที่มีส่วนรับผิดชอบ ซึ่งเรารู้ว่าได้รับงบนี้มาแล้วแต่ไม่เป็นทางการ ซึ่งเรา
รับรู้ว่าทางจังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำคัญอันดับหนึ่ง แต่การที่จะดำเนินการ 
การจัดหาพัสดุต้องได้รับใบแจ้งงวดอีกครั้งหนึ่งคือหนังสือที่แจ้งมาปรากฎว่าเรา
เข้าใจและไปเห็นตอนปลายว่าให้ดำเนินการเบิกจ่ายพร้อมงบเศรษฐกิจฐานรากที่
เหลือคือถนนสามเส้น คือ จะเด้อ จะจ๋อ และผาเสริฐ ภายในเดือนมีนาคม เข้าใจ
ว่าสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ปรากฏว่ามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน มีการประชุม หากท้องถิ่นไหนไม่ได้ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน 
พฤศจิกายน ก็ให้ทำเรื่องส่งงบคืน กว่าเราจะได้รับหนังสือก็คือวันที่ 30 
พฤศจิกายน  ความจริงเราได้ประกาศไปแล้ว เป็น e-bidding ไม่ใช่เจาะจง สรุป
การดำเนินตามขั้นตอนที่สรุป คือวงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ประกาศ
ประกวดราคา 23  พฤศจิกายน  2565  ยื่นเอกสาร 24 พฤศจิกายน 2565 
เสนอราคา 1 ธันวาคม  2565 พิจารณาผล - ประกาศผู้ชนะ 2 ธันวาคม 
2565 ตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ คณะผู้บริหารและนายกไม่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพราะท่านหางบมาแล้วและเน้นย้ำมาตลอด เพียงแต่เราไม่สามารถทำ
ได้ พอมีหนังสือเข้ามาในวันที่ 30 พฤศจิกายน ตามมติ ครม. 15 ด้วย ถัดมาอีก 
7 วัน ประมาณ 23 มีมติ ครม.มาอีกครั้ง ทางเราได้โทรศัพท์ไปประสานกรม
ตอนแรกหากเราหาคู่สัญญาได้ยังอยู่ในข่าย แต่สุดท้าย ปรากฏว่าต้องลงนามใน
สัญญาซึ่งตอนนี้ลงนามไม่ได้ ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กระผมกับท่านนายกได้ไปเข้าพบท่าน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  สอบถามอีกครั้ง ท่านได้โทรศัพท์ถึงผู้ที่ดูแลงบประมาณ
ต้องปฏิบัติตามมติ ครม.และอาจเป็นภาพรวมของทั่วประเทศหกร้อยกว่าแห่งที่
ตกเหมือนเรา ว่าจะอุทรณ์หรือไม่  แต่ตอนนี้ต้องคืนงบไปก่อน ส่วนงบตรงนี้จะ
เอาไปไว้ในงบเหลือจ่ายปี 2566 และพ่วงไปปี 2567  อีกส่วนหนึ่งก็เป็นความ
รับผิดชอบของปฏิบัติ ปรากฏว่าคนของเราเองไม่มีความรู้ ความชำนาญพอ 
นำมาซ่ึงปัญหาหลายๆอย่าง ต้องยอมรับว่ามีส่วนที่ผิดพลาดมาจากผู้ปฏิบัติ ซึ่งมี
กระผมเป็นหัวหน้า โดยพร้อมที่จะให้ท่านนายกได้พิจารณาในส่วนที่บกพร่อง 

สท.บุญเลิศ สรุปว่าตก เสียดายนะครับบริหารอุตส่าห์วิ่งหางบมาให้ตั้งสี่ล้านกว่าบาท มันไม่ใช่
หาได้ง่ายๆ แล้วนายกก็ได้พูดหลายครั้งในส่วนรวม ทางเราก็เสียความรู้สึกเพราะ
ทางเรา ชาวบ้าน สมาชิก ก็ลงไปวัดถนนหลายรอบ วัดแล้ววัดอีกตอนนี้อยู่ที่ 

 
/เจ้าหน้าที่... 
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เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่จะไปชี้แจงให้ชาวบ้านให้เข้าใจ ขอขอบคุณนายกที่ชี้แจง 
 อีกเรื่องครับเรื่อง เรื่องถนนที่เทใหม่มีจุดหนึ่งที่ทางเราได้ทำราวกันตกตรงดิน

สไลด์ หากเป็นไปได้อยากให้ทำให้อีกช่วง และบางช่วงจะมีท่อประปาอยากให้ทำ
ตรงนั้นอีกเพราะเป็นจุดเสี่ยง ใช้ไม้ไผ่ทาสีแดงเหมือนที่เคยทำก็ได้เพราะขับรถ
ผ่านทุกวันน่ากลัว ส่วนเรื่องบ่อน้ำพุร้อนที่ว่าเสียงดัง เรื่องเครื่องเป่า เครื่องตัด
หญ้า คิดว่าใบไม้ตกทั้งวันเลื่อนไปเป่าตอนเช้าก็น่าจะได้ ประมาณนี้นะครับ 

ประธานสภาฯ กองการศึกษามีอะไรเพ่ิมเติม เชิญคะ 

น.ส.สาริศา กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ทางกองการศึกษาขอประชาสัมพันธ์งานกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ซึ่งจะจัดในวันที่ 16  ธันวาคม  2565  ณ ลานกีฬาหน้าเทศบาลตำบลดอยฮาง 
และวันที่ 11 ธันวาคม 2565 จะมีกลุ่มของนักพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายจะ
มามอบททุนการศึกษาให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางคำนุ ประมาณ 40 
ทุน จึงขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกท่าน และตอนเช้าเวลา 
09.00 น. จะมีพิธีทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางคำนุ ขอเชิญร่วมงานค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอต่อเนื่องเลยคะ วันที่ 11 ธนัวาคม 2565 ผู้ใหญ่บ้านโป่งนาคำ ขอเชิญ
สมาชิกสภาเขต 1 ร่วมพัฒนา 

สท.บุญเลิศ พัฒนาเกี่ยวกับอะไรครับ 

ประธานสภาฯ ตัดกิ่งไม ้พร้อมเอาแม็คโครขุดรางระบายน้ำเจ้า 

ส.ท.บุญเลิศ ที่จริงเราได้ประชุมเม่ือวันที่ 16  ตอนบ่ายประชุมกันคร่าวๆเคยเสนอให้ส่วนรวม
เราจะตัดก่ิงไม้บริเวณดอยกองข้าว เพราะว่าตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเท่ียว 
เป็นรถบัสสูงจะมีปัญหาเรื่องกิ่งไม้ เราจะทำวันเดียวหรือทำเป็นช่วง แต่หมู่ที่ 4 
จะทำวันที่ 12 ที่จะถึง ถนนเป็นของเทศบาลอยู่แล้ว  เพราะพ่อหลวงมีแม็คโคร 
แต่ในส่วนของเรา ถนนช่วงดอยกองข้าวนี้จะทำอย่างไร รถบัสมันสูงอยู่แล้วจะชน
กิ่งไมก้ระจกแตกได้ ขอปรึกษาทางสภา อีกเรื่อง การจัดงานกีฬาอยากให้ทำ
เขา้ใจคร่าวๆ วันนี้ประชุมสภาเราออกความคิดเห็นเต็มที่ วันก่อนเป็นการประชุม
ร่วมกับฝ่ายปกครอง จุดประสงค์ผมไม่อยากได้เสื้อ แต่อยากได้งบให้หมู่บ้าน ให้มี
งบในการบริการจัดการ เรื่องเสื้อมันได้คนส่วนน้อย ส่วนเรื่องอาหารการกินเป็น
เรื่องใหญ่ ขอเสนอประมาณนี้ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก 

นายกเทศมนตรี ขอบคุณครับ สำหรับเรื่องตัดกิ่งไม้ที่ได้มาปรึกษา ถนนเส้นดอยกองข้าว เป็นของ 
อบจ.เชียงราย กระผมได้ประสานไปทาง อบจ.เชียงราย ซึ่งตอนนี้กำลังติดตาม
หนังสือที่เราเคยทำประสานไป รอ อบจ.เชียงรายตอบมา น่าจะภายใน 1- 2 
วันนี้จะได้คำตอบว่าจะมาตัดกิ่งไม้ได้เมื่อไหร่ เพราะตามความเป็นจริง อบจ.
เชียงรายต้องดูแลถนนของเขาอยู่แล้ว แต่ทางเราก็ไม่อยากรอ  
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ฉะนั้นขอรอดูอีกสักวันสองวันครับ สำหรับเรื่องกีฬา มีระเบียบรองรับอยู่แล้ว ขอ
เชิญท่านปลัดชี้แจงต่อครับ 

นายสงัด เรียนประธานสภา ขออนุญาตนั่งครับ สำหรับเรื่องกีฬา วันประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการที่ผ่านมา กระผมไม่ได้เข้าร่วมประชุม เพราะได้ขออนุญาตลาเพ่ือพา
บุตรสาวไปหาหมอที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้รับการรายงานจากกอง
การศึกษาว่า ผลการประชุมเป็นเช่นไร และวันที่ประชุม ผอ.กองการศึกษาก็ขอ
อนุญาตลากลับภูมิลำเนาแต่จากท่ีทราบจากท่านประธานสภาและจากท่านขอ
อนุญาตเอ่ยนาม ท่านส.ท.บุญเลิศ ได้นำเรียนในที่ประชุมไม่อยากได้เสื้อ แต่อยาก
ได้งบประมาณ คือเราต้องแยกว่างบประมาณท่ีจะให้หมู่บ้าน ไม่สามารถจะ
กระทำได้โดยตรง จะแยกงบประมาณที่แต่ละหมู่บ้านจะได้ อย่างเช่น จัดซื้อชุด
กีฬาให้นักกีฬา และค่าอาหารให้นักกีฬา เพราะใช้คำว่าได้เฉพาะนักกีฬา ไม่
สามารถเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงานกีฬาได้  ฉะนั้นค่าอาหารนั้นไม่แน่ใจว่า สรุป
ได้รายหัวเท่าไหร่ ฉะนั้นจะต้องเป็นเรื่องของการจ้างทำอาหารให้นักกีฬา ในส่วน
ของหมู่บ้านต้องดูว่ามีกีฬากี่ชนิดให้ได้รายชื่อนักกีฬา และพยายามอย่าให้ซ้ำกัน 
ใส่ทั้งกีฬาสากล กีฬาพ้ืนบ้าน ตอนนี้ยังไม่เห็นความชัดเจน 100 %  เพราะยังไม่
รู้ใช้อะไรบ้าง เพราะมีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ  
อยู่ที่เราจะจัดกี่วัน สมมุติจัด 2 วัน เป็นแบบแพ้คัดออกหรือมีการแข่งขันน็อค ถ้า
แข่งน็อครอบมีค่ากับข้าวเฉพาะนักกีฬา ระเบียบตัวนี้ใช้มาหลายปี  

ประธานสภาฯ เชิญท่านรองสัญญา 

นายสัญญา ท่านประธานสภาฯขออนุญาตนั่งครับ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นำเรียนผ่านการประชุมสภาแห่งนี้ เรื่องท่ี 1 ตามท่ีท่าน
นายกได้ประสานของบประมาณ มาสร้างลานกีฬา ซึ่งตอนนี้กองช่างได้
ดำเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ไปประมาณ 4 ไร่ ในส่วนนี้ตามราคากลางที่จะถม
ดินเบื้องต้น ส่วนที่เหลือจะขออนุญาตเพ่ิมเติมต่อไป และได้ปรึกษาท่านปลัดและ
คณะบริหารว่าพ้ืนที่ ที่เหลือเราจะทำแปลงเกษตร แปลงผัก  จึงขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ใครที่มีต้นกล้าผัก ก็ขอเรียนเชิญมาร่วมกันปลูก หรือว่า
มีต้นกล้าจะนำมาให้ทางเราปลูกก็ขอเชิญครับ ดีกว่าปล่อยให้พื้นที่รกร้าง ว่าง
เปล่า เรื่องที่ 2 สถานที่ทางเทศบาลจะสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่านนายก
กระผมได้ลงดูพ้ืนที่พร้อมท่านกำนัน แต่พอดีผู้อำนวยการโรงเรียนติดโควิด เลย
จะต้องนัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราจะต้องเตรียม
สถานที่ ซึ่งทาง ผอ.กองช่างแจ้งว่าการตัดต้นไม้ก่ิงไม้ คงต้องร่วมมือกัน คงใช้
เวลาประมาณครึ่งวัน และทางโรงเรียนจะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง ขอเรียนครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ สท.บารมี 

นายบารมี ท่านประธานสภาฯขออนุญาตนั่งครับ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมมีเรื่องที่ชาวบ้านสอบถามผ่านกระผมมา 

/คือมีชาว... 
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คือมีชาวบ้านหมู่ที่ 6 มาแจ้งว่าอยากให้เพ่ิมสัญญาลักษณ์การจราจรช่วงบ้านยาง
คำน-ุ ถึงบ้านผาเสริฐ เพราะทางคดเคี้ยวทำให้อันตรายมาก อย่างเช่นสะพานที่
ชำรุด จึงขอฝากในการประชุมวันนี้อย่างน้อยใช้สีสะท้อนแสงตีเส้นกลางถนน ทำ
เฉพาะที่เป็นทางโค้งก็ได้ครับผม 

ประธานสภาฯ เชิญ ผอ.กองช่าง 

นายวรพจน์ฯ ขอบคุณท่านประท่าน ขออนุญาตนั่งครับ ทางกองช่างจะขอรายงานการทำงาน
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บ้านจะเด้อ จะจ๋อ ผาเสริฐใน ตอนนี้จะทำสัญญา 
ซึ่งได้ผู้รับจ้าง แล้วเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้หนึ่งใน
คณะกรรมการได้ลาออกไป ตอนนี้รอคำสั่งใหม่ และที่ท่านรองสัญญาได้แจ้งว่า
ตอนนี้รอเตรียมปรับพื้นที่เพ่ือดำเนินการต่อไป ส่วนงานในเทศบัญญัติปี 2565  
รางระบายน้ำ หมู่ 1,2,8 ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว พร้อมแจ้งเข้างานเรียบร้อย ส่วน
ถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 ตอนนี้คณะกรรมการจัดทำรูปแบบได้รายงานไปแล้วรอ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 14 ถ้าจำไม่ผิดป่าไม้จะลงพื้นที่สำรวจที่
ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ โอนงบประมาณใหม่ถมดินลานกีฬา ตอนนี้ได้คณะกรรมการ
ได้กำหนดราคากลางเสนอไปแล้ว น่าจะทำสัญญา ส่วนถนนหมู่ที่ 7 ที่ท่านรอง
เกษมสอบถามมา คณะกรรมการได้ทำไปตั้งแต่ 8 สิงหาคม พร้อมถนน หมู่ที่ 5 
และได้รับหนังสือทบทวนราคากลาง ตอนนี้น่าจะทำเรียบร้อยเสนอท่านนายก
แล้ว งานที่ขอความอนุเคราะห์ของ สจ.จีรศักดิ์ ที่ซ่อมแซมรางระบายน้ำของ หมู่ 
6 ตอนนี้น่าจะรอทำสัญญา และงานขอความอนุเคราะห์ขอหินทราย ของ หมู่ 8 
ของ สท.บารมี นัดวันจันทร์จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนำเสนอท่านนายก ส่วน
โครงการลานกีฬายังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เพราะรอถมดินก่อน ส่วนโครงการที่
ท่านนายกจะให้ทำด่วนๆตอนนี้มี ต้องขออภัยเพราะผมไม่ได้ลงพ้ืนที่ คือ
ถนนลาดยาง นำเรียนสภาคือท่านนายกมีนโยบายทำถนนลาดยางถนนสายยาง  
เบื้องต้นขอรายงาน 3 ช่วง      ช่วงก่อนโป่งนาคำและช่วงเหมือนฝันไปผาเสริฐ 
แล้วก็มีบ่อน้ำร้อนไปอุทยาน ซึ่งตามที่คำนวณเบื้องต้น ได้นำเรียนท่านนายก 
โครงการทั้งหมดเกิน 10 ล้าน เราต้องใช้เงินอุดหนุน ซึ่งท่านนายกให้ตัดออก
ก่อนเอาเท่าเดิมอย่าให้เกิน เบื้องต้นก็ได้ตัดช่วงบ่อน้ำร้อนไปที่อุทยาน ออก
ช่วงหนึ่ง แล้วปรับลดในช่วงเหมือนฝันไปที่สะพานให้อยู่ใน 9 ล้านกว่า โครงการ
ที่ 2 ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ก็คือเอาโครงการเก่ามาทำใหม่ เลยไม่ได้ปรึกษาท่าน
สมาชิกสภาเลยว่าใช้ตัวนั้นไปก่อน ส่วนถนนเศรษฐกิจฐานราก ผมในนาม
คณะกรรมการทั้งสองชุด คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง มีผมช่างหนึ่ง และน้องอีกคน คือเป็นความรับผิดชอบของผม 
ไม่ได้เผอเรอ แต่มันสุดวิสัยจริง ๆ เหมือนที่ท่านปลัดเรียนก็คือเราเห็นหนังสือช้า
ไป พวกผมลงพ้ืนที่ตลอด อย่างที่ ท่านสท.บุญเลิศ เห็นวัดสองรอบสามรอบ  

/ถนนเส้นนั้น... 
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ถนนเส้นนั้นไม่เหมือนถนนทั่วไป     คือความกว้างความยาวไม่ตามมาตรฐานคือ
ถือเป็นบทเรียน ซึ่งตัวนี้ถ้าเหลือจ่าย 2566 ก็เอามาทำใหม่ จะได้เพ่ิมมาอีกคือ
ทางเข้าไปบ้านห้วยกีด เพราะที่เราเคยขอไปเป็นเส้นตรงไปโคกหนองนา ซึ่งตอน
ที่ทำจะทำแยกเข้าไป อีกหน่อยและถึงเขตท่ีไม่ใช่เขตป่าไม้เพราะเราจะไม่ใช้พื้นที่
ป่าไม้กระผมจะเร่งทำให้ของ สท.สุเทพ ที่ขอหินขอทรายให้ท่านแจ้งพ่อหลวงบ้าน
ทำหนังสือเข้ามาทางผมก็จะไปตรวจเหมือน หมู่ที่ 8 ท่านขอมาเท่าไหร่ก็จะไป
ตรวจเบื้องต้นให้ แล้วท่านจะทำเม่ือไหร่ขอให้แจ้งมาอีกที  ส่วนของท่านบุญเลิศ
เรื่องราวกันตก ที่เราได้ทำไป ท่านนายกได้สั่งการทำไปแล้ว 1 จุด แต่มีอีกจุดที่
ทำไม่เสร็จ แต่ก็ได้สั่งการน้องเขาไปนานแล้ว เบื้องต้นเสาไม่มีเลยให้น้องเขาตัด
มาอาทิตย์หน้า ส่วนโครงการของปี 2566  เราจะเริ่มไตรมาสที่สอง คือมกราคม 
ก็จะมีโครงการของเทศบาล      2 โครงการ 1อาคารเอนกประสงค์ 2.ปรับปรุง
ห้องเก็บของ และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอย 9 ซึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ให้ทางหมู่บ้านทำหนังสือเข้ามาที่นักวิเคราะห์ เบื้องต้นประชาคมน่าจะทำ
มาแล้วแต่ขาดหนังสือนำส่ง มีอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3  น่าจะติดปัญหาพ้ืนที่ 
หากมีปัญหาติดขัดอย่างไร ขอให้ทำหนังสือเข้ามา ว่าพ้ืนที่สามารถทำได้ไหม แล้ว
มีหมู่ 8 น่าจะขยายประปา น่าจะไม่เป็นปัญหา น่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
จะซื้อได้เลย แล้วมีโครงการของหมู่ 1 การขุดเจาะบ่อบาดาล ขอให้ทางหมู่บ้าน
ทำหนังสือเข้ามาตามระบบด้วย และขอประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง  
1.เรื่องการขุดดิน ถมดิน  เน้นย้ำการขุดขุดดินถมดิน อย่างเช่น ขุดดินลึกเกิน 3 
เมตร หรือพ้ืนที่เปิดปากบ่อ เกิน 10,000 เมตร หรือ 6 ไร่ 1 งาน ต้องยื่น
เอกสารแจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าหากเอกสารถูกต้องเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้งภายใน 7 วัน อันนี้คือแจ้งให้ทราบ 2. การถมดินถ้า
สมมุติว่าถมสูงเกินที่ข้างเคียง 5 เซ็น 10 เซ็น หากพ้ืนที่ไม่ถึง 2,000 ตาราง
กิโลเมตร 1 ไร่  1 งาน ไม่ต้องแจ้ง แต่ต้องมีการระบายน้ำ แต่ถ้าหากถมดินสูง
เกินที่ข้างเคียงเกิน 2,000 ตารางกิโลเมตร คือ เกิน 1 ไร่ 1 งาน ต้องยื่น
เอกสารให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ และออกใบแจ้งภายใน 
7 วัน คือเรารับแจ้งเท่านั้น  การขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี 
2522 ขอความกรุณา สมาชิกสภาทุกท่านประชาสัมพันธ์เน้นย้ำคนในพ้ืนที่หาก
จะก่อสร้างอา         คาร โรงเรือน รั้ว ต่าง ๆ ก่อนจะก่อสร้างต้องได้รับอนุญาต
ก่อน การก่อสร้างต้องก่อสร้างในที่มีเอกสารสิทธิ์ของตนเองถ้าหากก่อสร้างในที่มี
เอกสารสิทธิ์ของตนเอง แต่หากก่อสร้างในที่ของคนอ่ืน ต้องได้รับความยินยอม
ก่อนส่วนในพื้นที่ป่า เขตป่าสงวน พ้ืนที่ สปก. เทศบาลไม่สามารถออกใบอนุญาต
ได้ เว้นแต่ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตจากป่าไม้ ส่วนโครงการต่าง ๆ ที่ทาง
หมู่บ้านจะขอไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ขอให้ทางหมู่บ้านทำประชาคม ขอมติ ขอ
ความเห็นชอบในโครงการนั้น ๆทาง อบจ.เชียงรายเน้นย้ำมาและกรณีขอความ 
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เห็นชอบในกรณีขอใช้พ้ืนที่ป่าไม้หรือขอมติขอความเห็นชอบหน่วยงานของรัฐใน
กรณีท่ีสาธารณประโยชน์จะมีเพ่ิมมาว่า มีมติของหมู่บ้านก่อสร้างหรือทำโครงการ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยไม่กระทบสิทธิ์หรือลิดรอนสิทธิ์ตามวัตถุประสงค์
เดิม ครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญ สท.สุเทพ 

นายสุเทพฯ ขออนุญาตสอบถามทางผอ.กองช่าง ที่ว่าตรงจุดที่สาธารณะประโยชน์ หรือว่าขอ
ใช้พื้นที่ ในกรณีเป็นบนดอยเป็นไม้อยู่แล้ว เข้าใจว่าเทศบาลไม่มีสิทธิ์อนุญาต 
กระผมอยากถามว่าอย่างบ่อขยะท่ีใช้อยู่ทุกวัน อย่างของบ้านจะเด้อ ในส่วนนี้ถ้า
ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาเพราะมันก็เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านจะ
สามารถให้คำแนะนำชาวบ้านได้ไหมว่าในส่วนของประโยชน์ของบ่อขยะมีอยู่แล้ว
ต้องขอใช้พื้นที่อีกหรือไม่ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ขอตอบของ สท.สุเทพ เบื้องต้นความคิดของผมมัน
เป็นพื้นที่ของหมู่บ้านซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ในเขตป่าไม้ทุกอย่างต้องขอครับ 

นายสุเทพฯ - ครับอยากถามว่าการขอจะให้ชาวบ้านขอไปหรือทางเทศบาลดำเนินการเรื่องให้
ได้ไหมหรือแนะนำได้ไหม 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สท.สุเทพ ท่านหมายถึงมันมีอยู่แล้วแล้วหมู่บ้าน
ถามจะให้ทำอย่างไรในพื้นที่ป่าถ้าเราจะทำต้องขออนุญาต ถ้าเล็ก ๆทำได้ การทำ
บ่อขยะในพ้ืนที่ป่าผังเมืองสามารถทำได้อยู่แล้ว อย่างไรขอศึกษาข้อมูลก่อน 
ขอบคุณครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ของหมู่ 1 ก็ขุดมา 10 ปีกว่าปีแล้ว มีเนื้อท่ีสัก 2 
งาน ตั้งแต่รุ่น อบต. แต่เป็นเนื้อท่ีป่าชุมชน แล้วเราจะทำอย่างไร ทำอย่างไรให้
เข้าระบบ เราจะแก้ไขอย่างไรได้ ในเรื่องของบ่อขยะ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที ่เคารพ ขอเสริมครับก่อนผมกับปลัดก็ได้ไปพร้อม       
รองโพธงค์ ได้เข ้าไปเร ื ่องบ่อขยะของ ม.1 ร่วมกับพระอาจารย ์ก็จะขอ
งบประมาณก่อสร้างบ่อขยะ เตาเผาขยะและฐานเรียนรู้พวกเราเคยไปสร้างเขาจะ
เก็บไว้ 1 หลัง เพื่อเอาไว้สาธิตเรื่องขยะ โครงการที่จะเป็นโครงการต้นแบบของ
ดอยฮางที่จุดของ ม.1 ในโครงการก็จะมีการรับซื้อขยะที่คัดแยกส่วนที่เหลือจะ
เอาไปทำลายที่บ่อปัจจุบันแต่ต้องถามก่อน แล้วประสานมาขอให้ทางกองช่างช่วย
ออกแบบตัวอาคารให้ไม่ทราบว่ารองโพธงค์ ได้แจ้ง ผอ.กองช่างหรือยัง ขอ
รายงานเบื้องต้นก่อน แต่ผมก็เห็นด้วยถ้าโครงการที่สำเร็จชาวบ้านก็จะแยกขยะ
เป็นนิสัยช่วยปลูกฝั่งก็จะเอาของ ม.3 มาเรียนรู้พร้อมกันเลยเพราะว่าที่มีวิทยากร
มาให้ความรู้เลยจะให้เรียนรู้ไปพร้อมกันเลย 

/ขอต่อเนื่อง... 
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นายบุญเลิศฯ ขอต่อเนื่องเลยเดือนก่อนพระอาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมกับทางหมู่บ้าน นายกฯ
น่าจะเข้าใจผิดเรื่องถมบ่อ อาจารย์พูดประมาณว่าขอพื้นที่ในบ่อ และจะปรับ
สัดส่วนหนึ่งมาทำเตาเผาหรือสร้างอาคารในขยะนั้น บ่อขยะนั้นก็จะอยู่อย่างเดิม
แต่ยังมีปัญหาอยู่ ม.1 จะเก็บขยะหลังคาเรือนละ 40 บาท ถ้าเราเอาเตาเผาเข้า
มา จะต้องใช้คนเยอะอยู่ ทุกวันขนวันละ 3 เที่ยว ก็จบ จะให้มาเผาอย่าง ม.2 
ตลอดก็ถ้าจะมีปัญหา ถ้าช่วงห้ามเผาน่าจะทำได้อยู่ เพราะเดือนกุมภาพันธ์ น่าจะ
ห้ามเผาแล้ว แล้วเรื่องที่ช่างว่าจะขอไปประชาคมกับบ่อน้ำบาดาลจะเปลี่ยนไป
เป็นประเภทไหน ที่จริงเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเปลี่ยนโครงการจากปี 65 ที่ว่าเป็น
ขุดบ่อน้ำบาดาลเพราะมันต้องมีหลักฐาน ตอนนี้ก็เปลี่ยนโครงการมาแล้วอยาก
ทราบว่าจะประชาคมอะไรอีกไม่เข้าใจครับ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอตอบท่าน สท.บุญเลิศ ครับ ประชาคมมีแล้วแต่
ไม่มีหนังสือนำส่งจากหมู่บ้านมาทางเทศบาลครับ 

นายบุญเลิศฯ - ครับเข้าใจแล้ว อีกเรื่องถมดินถ้าเกินต้องมีแบบแปลนหรือมาบอกเฉยๆ หรือ
ต้องมีแปลงแปลนว่าเราจะถมขนาดนี้ แปลงนี้ขนาดนี้ ต้องมีแบบมายื่นเทศบาล
ใหม่เพราะจุดประสงค์เขาต้องถมกว่าที่อื่นแน่นอน อยากทราบว่ามีแบบแปลน
หรือไม ่

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขอตอบคำถาม สท.บุญเลิศ ช่องถมดิน ดินถ้าถม
ไม่เกิน 1 ไร่ 1 งาน หรือ 2,000 ตารางเมตร ไม่ต้องแจ้ง ไม่มีแบบ แต่ต้อง
ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเขา้บ้านคนอ่ืน คือต้องทำรางระบายน้ำ แต่ถ้าถมเกิน 2,000 
ตารางเมตร หรือ 1 ไร่ 1 งาน ก็ต้องยื่นเอกสารตามแบบแปลนตาม พรบ. 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆอีกหรือไม่ เชิญเลขาสามารถ 

นายสามารถฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 จะมีการแลกของขวัญ 
ราคาไม่ต่ำกว่า 300 บาท เริ่มเวลา 16.00 น. การแต่งกายฟรีสไตล์  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆอีกหรือไม ่

 -เชิญ รองสัญญา 

นายสัญญาฯ - ขออนุญาตท่านประธานอีกนิดการจัดกีฬาศูนย์เด็กเล็ก 6 ศูนย์ ซึ่งได้ประชุม 
เราจะใช้พื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาล จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้า
ร่วมพิธีเปิดด้วยครับ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆอีกหรือไม ่เชิญ ผอ.คลัง 

 

 

/นางสุรัชชา... 
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